


บรรณาธิการแถลง

	 สถานการณ์โควดิ	–	19	ในปัจจุบนัยงัไม่จางหายจากคนไทย	ในขณะ

ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา	คือ	ประเทศเมียนมาร	์ก�าลังเข้าสู่ช่วงที่ถือว่าเป็น

สถานการณ์ที่โรคก�าลังแพร่ระบาดอย่างหนัก	 เพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนควร

ตระหนักในการกินร้อน	ช้อนกลาง	ล้างมือบ่อย	ๆ 	และทีส่�าคญั	หน้ากากอนามยั

ให้สวมใส่เป็นประจ�าและใส่อย่างถกูต้อง	 ขอเพยีงอย่างเดียวคนไทยการ์ดอย่าตก

เราทกุคนจะสามารถข้ามผ่านวกิฤตการณ์นีไ้ปได้	กองบรรณาธกิารขอส่งความ

ปรารถนาดีและความห่วงใยไปถึงท่านผู้อ่านทุกท่าน

	 ส�าหรับความเคลื่อนไหวในแวดวงงานรัฐสภา	 ฉบับเดือนกันยายน	

๒๕๖๓	นี้	ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน	นิสิต	

นักศึกษาและประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งทางพรรคการเมือง																	

ต่างเสนอตัวเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยและแก้วิกฤตการณ์

ทางการเมืองในครั้งน้ีให้ผ่านไปด้วยดี	 รวมท้ังข่าวการด�าเนินงานของ																

คณะกรรมาธิการในการลงพื้นที่เพื่อลงไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาความ										

เดือดร้อนให้กับประชาชน	นอกจากนี้คอลัมน	์ เรื่องน่ารู	้ ได้น�าเสนอบทความ

เรื่อง	 โครงข่ายเน็ตประชารัฐ	 ที่มีสาระส�าคัญเก่ียวกับการยกระดับโครงสร้าง

พืน้ฐาน	ด้วยการขยายเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงหมู่บ้านเป้าหมายในพืน้ที่

ห่างไกลทีย่งัไม่มโีอกาสเข้าถงึบรกิารของภาครัฐ	ส�าหรบัใช้ประโยชน์ในชมุชน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เพื่อน�าพาประเทศไทยก้าวสู ่	 “ไทยแลนด์	 ๔.๐”																				

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับสาระ										

ความรู้และข่าวสารต่าง	ๆ	จากเอกสารข่าวรัฐสภาในฉบับนี้

                                                            บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช

	 นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางสิวาพร	 สุขเอียด

เหรัญญิก

	 นางสาวมณฑา	 น้อยแย้ม

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร	

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาววารุณี	 แก้วสอาด
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ภาพ
กิจกรรม

พิธีลงนามถวายพระพร
	 วันที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๑	

อาคารรัฐสภา	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

พันปีหลวง	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๓	นายชวน	หลีกภัย	ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร

ชัยมงคล	 พร้อมกล่าว	 ค�ากราบบังคมทูลถวายพระพร

ชยัมงคล	 โดยม	ี นายสชุาต	ิ ตนัเจรญิ	 รองประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 คณะผู้บริหาร	 และข้าราชการ

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมในพิธี	 ในการน้ี

นายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าว

รายงาน 
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วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ์
	 วันที่ 	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม

ราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมพิธีท�าบุญ

ตักบาตรถวายพระราชกุศล	 โดยมี	 นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒ	ิ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และ	 น.ส.ศิริภา	อินทวิเชียร	ผู้ช่วย

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมพิธี	 ณ	 ท้องสนามหลวง

กรุงเทพฯ	
	 จากนั้น	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ลงนามถวายพระพร	ณ	พระบรม
มหาราชวัง	กรุงเทพฯ	

	 และในเวลา	 ๒๐.๑๙	 นาฬิกา	 นายชวน	 หลีกภัย	
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย
นายวุฒิพงษ์	นามบุตร	นายเพชรภูมิ	อาภรณ์รัตน์	นายศรัณย์	
ทิมสุวรรณ	นายอิสระ	เสรีวัฒนวุฒิ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
และ	 น.ส.ศิริภา	 อินทวิเชียร	 ผู้ช่วยเลขานุการประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	
ณ	ท้องสนามหลวง	กรุงเทพฯ	



ภาพกิจกรรม 5

การประชุมคณะกรรมการหน่วยประจ�าชาติไทย
ในสมัชชารัฐสภาอาเซียน
	 วันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	๔๐๕	
ชัน้	๔	อาคารรฐัสภา	นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภาในฐานะ
ประธานหน่วยประจ�าชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน	
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่	 ๔/๒๕๖๓	 โดยมี	

องค์ปาฐกในพิธีเปิดการอบรม "หลักสูตรอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส�าหรับผู้น�ารุ่นใหม่ฯ"
	 วันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 โรงแรมพูลแมน	

คิงพาวเวอร์	(รางน�้า)	กรุงเทพฯ	 นายชวน	หลีกภัย	ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้เกียรติเป็นองค์

ปาฐกในพิธีเปิดการอบรม	 "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมส�าหรับผู้น�ารุ่นใหม่

ภาครัฐและเอกชน	 รุ่น	 ๒"	 เพื่อให้โอวาทและแรงบันดาลใจ

แก่กลุ ่มผู ้น�าที่เข้ารับการอบรม	 ประกอบด้วย	 ผู ้บริหาร

ระดับกลางในองค์กรภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคความ

มั่นคง	และสื่อมวลชน	จ�านวน	๗๐	คน	ซึ่งการอบรมดังกล่าว															

จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับส�านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา

นโยบายเชิงนวัตกรรมที่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิผล

และช่วยแก้ปัญหาส�าคัญของประเทศ	 ตลอดจนยกระดับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษ	 พรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานวุฒิสภา
และนายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้แทนรัฐสภาไทยเพิ่มเติม
เพื่อเตรียมการเข้าร่วมการประชุมใหญ่	 -	 สมัชชารัฐสภา

อาเซียน	ครั้งที่	๔๑
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วทิยากรบรรยาย เรือ่ง "ธรรมาภบิาลภาคปฏบิติั"
	 วันที	่๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ณ	สมาคมธรรมศาสตร์ฯ

กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย	 เรื่อง

"ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ"	 ให้แก่ผู ้รับการฝึกอบรมหลักสูตร

นักบรหิารระดบัสงู	 "ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม"	 (นมธ.)	 รุน่ที	่ ๑๖

ตวัแทนชาวบ้านร้องขอความเป็นธรรมกรณจีดัท�า
และแก้ไขหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง
	 วันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 บริเวณหน้าห้อง

แถลงข่าว	 ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 นายราเมศ	 รัตนะเชวง	

เลขานุการประธานรัฐสภา	รับยื่นหนังสือจากตัวแทนชาวบ้าน	

ต.ป่าเลา	 อ.เมือง	 จ.เพชรบูรณ์	 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณี

จัดท�าและแก้ไขหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง	เลขที่	พช	๑๕๙	

ลงวันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๔๑	โดยมิชอบ	ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับความ

เดือดร้อนได้เคยยื่นหนังสือต่อนายชวน	หลีกภัย	ประธานสภา								

ผู้แทนราษฎรแล้ว	 และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมาย

ให้นายราเมศ	 รัตนะเชวง	 ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเด็นปัญหา

ดังกล่าว	 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก�าหนดวันในการลงพื้นที่

เพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาจากชาวบ้านเพ่ือหาแนวทางในการ

ให้ความช่วยเหลือต่อไป

จัดโดยสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมภายใต้การ

ด�าเนินงานของมูลนิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด�าเนินกิจกรรมด้านต่าง	 ๆ	 เพ่ือ

สาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม
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วิทยากรบรรยาย เร่ือง “สภาพปัญหาของ
กระบวนการยตุธิรรมไทยกบัมมุมองของนกัการเมอืง
ต่อกระบวนการยุตธิรรมไทย”
	 วันที่	 ๓๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	ณ	 ห้องแกรนด์รัชดา	
โรงแรม	 รามาดา	 บาย	 วินแดม	 แบงคอก	 เจ้าพระยาปาร์ค	
กรุงเทพฯ	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธานสภา
ผู้แทนราษฎร	 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง“สภาพ
ปัญหาของกระบวนการยตุธิรรมไทยกับมุมมองของนกัการเมอืง
ต่อกระบวนการยุติธรรมไทย”	 ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	 รุ่นที่	 ๒๔	 จัดโดย	
วิทยาลัยการยุติธรรม	 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม	 ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

งานเฉลมิฉลอง ๗๒๙ ปี วนัชาติสมาพนัธรัฐสวสิ
	 วันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	ท�าเนียบเอกอัครราชทูต
สมาพนัธรฐัสวสิประจ�าประเทศไทย	กรงุเทพฯ	นายชวน	หลกีภัย
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 มอบหมายให้
นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วม
งานเลี้ยงอาหารค�่าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง	๗๒๙	ปี	วันชาติ
สมาพันธรัฐสวิส	 ตามค�าเชิญของนางเฮเลเนอ	 บุดลีเกอร	์
อาร์ทิเอดา	 (H.E.	 Mrs.	 Helene	 Budliger	 Artieda)
เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ�าประเทศไทย	 และ
คู่สมรส

บวัขาว บญัชาเมฆ นักมวยไทย เข้าเยีย่มคารวะ
ประธานสภาฯ
	 วันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องท�างานประธานสภา
ผู้แทนราษฎร	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
ให้การต้อนรับ	ร้อยตรี	สมบัติ	บัญชาเมฆ	หรือ	บัวขาว	บัญชาเมฆ
นักมวยไทย	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยได้พูดคุยถึง
พระราชบัญญัติกีฬามวย	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	หรือกฎหมายมวย	ซึ่ง
ได้ออกในสมัยนายชวน	หลีกภัย	ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยไทย	 อันเป็นศิลปะการ
ต่อสู้และเป็นวัฒนธรรมประจ�าชาติที่ได้รับความสนใจอย่าง
กว้างขวางจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 รวมทั้งการ

แข่งขันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย	 กฎหมายดังกล่าวท�าให้กีฬามวยมีมาตรฐาน	 ดังนั้น
สมควรส่งเสริมให้มีการจัดให้มีสวัสดิการแก่นักมวยและ
บุคคลในวงการกีฬามวยที่เหมาะสม
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งานสัมมนา ITA ทางออกประเทศไทยสู ่การ
ยกระดับ CPI 
	 วันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องนนทบุรี	๑	ชั้น	๓
อาคาร	๔	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	จ.	นนทบุรี	 นายชวน	หลีกภัย	
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้เกียรติ
ปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ”	 ให้กับ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นที่	๑๑	ในการ
สัมมนาสาธารณะเรื่อง	 “ITA	 ทางออกประเทศไทย	 สู่การ
ยกระดับ	 CPI”	 ซึ่งส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ในการนี้	 นายชวน	
หลีกภัย	 ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ	 “ITA	 ทางออก
ประเทศไทย	 สู่การยกระดับ	 CPI”	 ของหน่วยงานราชการ

ประธานสภาฯตรวจความเรียบร ้อยบริเวณ
ด้านนอกอาคารรัฐสภา
	 วันที่	 ๑๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 อาคารรัฐสภา	
นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 ตรวจความเรียบร้อยบริเวณด้านนอกอาคารรัฐสภา
วงเวียนสุริยัน	 สวนริมแม่น�้า	 สนามริมแม่น�้า	 สะพานปลา
อานนท์	 และโดยรอบไซต์งานก่อสร้างอาคารรัฐสภา	 ซึ่ง
ขณะนี้มีความคืบหน้าโดยรวมทั้งภายนอกและภายในอาคาร
รัฐสภาร้อยละ	 ๘๕	 และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ภายในปีนี้

พธิเีปิดนทิรรศการเคลือ่นที ่“มองสยาม ตามรอย
พระปกเกล้า”
	 วันที่	 ๑๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 หอจดหมายเหตุ									
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	จ.ตรัง		นายชวน	หลีกภัย	ประธาน
รัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานพิธีเปิด
นิทรรศการเคลื่อนที่	“มองสยาม	ตามรอยพระปกเกล้า”	โดยมี	
นายวิทวัส	ชัยภาคภูมิ	รองเลขาธิการสภาสถาบันพระปกเกล้า
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน	 ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว
ได้รับเกียรติจาก	 ศ.พิเศษธงทอง	 จันทรางศุ	 บรรยายพิเศษ
เรื่อง	 “มองสยาม	 ตามรอยพระปกเกล้า”	 ส�าหรบันทิรรศการ
ดงักล่าวจัดโดย	 สถาบนัพระปกเกล้า	 ร่วมกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

และรัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานในระดับดี
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ลงนามแสดงความเสียใจต่อการอสัญกรรมของ
อดตีเลขาธกิารพรรคคอมมิวนิสต์เวยีดนาม
	 วันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ�าประเทศไทย	 นายชวน
หลกีภัย	 ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรลงนาม

เยี่ยมชมนิทรรศการ "ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมกับการน�าผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์"
 วันที่	๑๘	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๑	
อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา	และประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 เยี่ยมชมนิทรรศการ	 "ระบบวิทยาศาสตร์	
วิจัย	 และนวัตกรรม	 (ววน.)	 กับการน�าผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์"	 จัดโดย	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	 (สกสว.)	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากการ

แสดงความเสียใจต่อการอสัญกรรมของ	 H.E.	 Mr.	Le	Kha	
Phieu	(นาย	เล	ขา	เฟียว)	อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม	 ซึ่งเป็นนักการเมืองท่ีอุทิศตนตลอดชีวิตให้แก่
ภารกิจในการพัฒนารวมประเทศให้เป็นเอกภาพอีกด้วย

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการน�าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อสถาบันนิติบัญญัติ	
	 ส�าหรับนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 ข้าราชการ	
ตลอดจนบุคลากรในวงงานรัฐสภา	 ได้ทราบถึงบทบาท
ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	
โดยจะจัดแสดงผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก	 เป็นผลงาน
ที่มีการสะท้อนถึงมิติของการมองผลกระทบในระดับประเทศ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงงานนิติบัญญัติโดยตรง
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นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยเข้าเยี่ยมคารวะ
ประธานสภาฯ"
	 วันที่	 ๑๙	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	
ประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 ให้การต้อนรับนายอนันต์ชัย
คุณานันทกุล	 นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย	 และคณะ
เพื่อแนะน�าสมาคมฯ	 ในการท�าหน้าท่ีรวบรวมสมาชิกรัฐสภา
ให้เป็นปึกแผ่น	 และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับสมาชิก
และสังคมไทย	 เป็นศูนย์รวมของสมาชิกรัฐสภาไทย	 รวมท้ัง
เป็นการรวมเหล่าสมาชิกรัฐสภาทั้งอดีตและปัจจุบันและมี
ผู ้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านท่ัวประเทศ	 เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	
ตลอดจนเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกได้ร่วมกันท�า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม	

รับยื่นหนังสือจาก ส.ส.พรรคเพื่อไทยและคณะ 
เพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการ
ลงมติ
	 วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	๑	
อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
รับยื่นหนังสือจาก	น.อ.อนุดิษฐ์	นาครทรรพ	ส.ส.พรรคเพื่อไทย
และคณะ		เพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป	เพื่อซักถามข้อ
เท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี	 โดยไม่มีการลง
มติตามมาตรา	 ๑๕๒	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 โดยจะขออภิปรายในด้านเศรษฐกิจและวิกฤต
ทางการเมืองนายชวน	 หลีกภัย	 กล่าวว่า	 จะตรวจสอบความ
ถูกต้องของญัตติดังกล่าว	 หากมีความถูกต้องจะหารือกับ	 ส.ส.	
เพื่อก�าหนด	วัน	เวลา	ในการอภิปรายต่อไป
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒

ราษฎร ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ 

ข้อ ๑๕๑

 ๒. กระทูถ้าม ของ นายศริิพงษ์ รสัม ีสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร กรงุเทพมหานคร พรรคพลงัประชารฐั เรือ่ง ปัญหาการ

ขาดแคลนน�า้ประปาในเขตกรงุเทพมหานครฝ่ังตะวันออก ถาม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิกสภา          

ผู้แทนราษฎร จงัหวดัพษิณุโลก พรรคพลงัประชารฐั เรือ่ง ปัญหา

การลกัลอบปล่อยน�า้เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนงัสัตว์

ลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาในเขตอุตสาหกรรมบางปู กม.๓๐ และ

กม.๓๔ จังหวัดสมุทรปราการ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติด

ราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไป

ตอบในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัพธุที ่๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอทราบ

ความคบืหน้าการคนืสมณเพศให้แก่พระเถระ ๗ รปู ถาม นายก

รฐัมนตร ีเน่ืองจากรฐัมนตรท่ีีได้รบัมอบหมายติดราชการส�าคญั 

จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
	 กระทู้ถาม

	 -	กระทู้ถามสดด้วยวาจา

 ๑. กระทูถ้าม ของ นายองอาจ วงษ์ประยรู สมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎร จงัหวัดสระบุร ีพรรคเพือ่ไทย เนือ่งจากรฐัมนตรี

ทีไ่ด้รบัมอบหมายตดิราชการส�าคญัจงึได้มหีนังสอืขอเลือ่นการ

ตอบกระทู ้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร

ครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โดย รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) เป็น

ผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ พรรคครไูทยเพือ่ประชาชน โดย 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทปีสวุรรณ) 

เป็นผู้ตอบ

	 -	กระทู้ถามทั่วไป	

 ๑. กระทูถ้าม ของ นายเท่าพภิพ ลิม้จติรกร สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรกรงุเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เรือ่ง ปัญหาจาก

การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ถาม รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ              

สิง่แวดล้อม เน่ืองจากรฐัมนตรตีดิราชการส�าคญั จึงได้มีหนังสอื

ขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนีไ้ปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทน

การประชุม
สภา
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 ๕. กระทู้ถาม ของ นายนริศ ข�านุรักษ์ สมาชิกสภา             

ผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพทัลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรือ่ง มาตรการ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(Covid 19) ของภาคการเกษตร ถาม นายกรัฐมนตรี

ซึ่ ง รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(นายประภัตร โพธสุธน) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 -	กระทู้ถามแยกเฉพาะ

 ในระหว่างเวลา ๑๐.๕๙ – ๑๒.๒๗ นาฬิกา ณ ห้อง

กระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด�าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ดังนี้

 ๑. กระทู้ถาม ของ พลต�ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคก้าวไกล เรือ่ง 

เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ขาดหาย โดย รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

(นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง สร้างถนน

ลาดยางเส้นทางบ้านโมน – บ้านโคกหลวง ต�าบลธาตุทอง 

อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 ๓. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอขยาย

ไฟฟ้าแรงสูง ๓ จุด ๓ ต�าบล บ้านนาถ่อน หมู่ ๗ กิโลเมตรที่ 

๑๔ – ๑๗ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ต�าบลบงเหนือ อ�าเภอ

สว่างแดนดิน บ้านโนนแสนสุข หมู่ ๑๑ – บ้านหนองกระเดา 

หมู่ ๗ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ต�าบลแวง อ�าเภอสว่างแดนดิน 

และบ้านหนองโจด หมู่ ๕ ต�าบลโคกศิลา อ�าเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร

 กระทู้ถามในล�าดับที่ ๒ - ๓ ถาม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ซึง่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ พรรคก้าวไกล เรือ่ง ปัญหาการ

ก่อสร้างสนามกฬีาจังหวัดนราธิวาสล่าช้า ถาม รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เนือ่งจากรฐัมนตรตีดิราชการ

ส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ 

ข้อ ๑๗๐

 ๕. กระทูถ้าม ของ นายประเสรฐิพงษ์ ศรนวุตัร์ สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรื่อง การ

ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากโครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกนั

ตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ถาม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เนือ่งจากรฐัมนตรตีดิราชการส�าคญั จงึได้มีหนงัสอืขอเลือ่นการ

ตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนั

พุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 ๖. กระทูถ้าม ของ นายเท่าพภิพ ลิม้จิตรกร สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เรื่อง การปิด

กั้นรั้วประตูของแนวเขตรถไฟฟ้ามหานครและการประปา

นครหลวง

 ๗. กระทูถ้าม ของ นายเท่าพภิพ ลิม้จิตรกร สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เรื่อง การจัด

ระเบียบการจราจรเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์

 กระทู้ถามในล�าดับที่ ๖ – ๗ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง 

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธริฐั รัตนเศรษฐ) 

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

 ๑. รายงานความคบืหน้าในการด�าเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย (เดอืนตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๖๒) โดยเป็นการ

พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕                

ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 ๒. รายงานการตรวจสอบส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๓. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๔. รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ ของส�านักงานคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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 ๕. รายงานของผู ้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต             

แห่งชาตสิ�าหรบัปีส้ินสดุวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ และส�าหรบั

ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

 ๖. รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญตักิองทนุ

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ�าปี ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับทราบ 

 จากนัน้ ทีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๑ (สมัยสามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง) จ�านวน 

๑๑ ครั้ง คือ

 ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๗ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๑๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๑๔ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๑๑ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้

ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๐ ข้อ ๑๕๗ 

และข้อ ๑๕๙ วรรคหนึง่ ในการพจิารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา

มากกว่า ๓ กระทู้ เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ 

	 กระทู้ถาม

	 -	กระทู้ถามสดด้วยวาจา

 ๑. กระทูถ้าม ของ นายองอาจ วงษ์ประยรู สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุร ีพรรคเพื่อไทย โดย รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) 

เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล

กระทู้ถาม ในล�าดับท่ี ๒ - ๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทูถ้าม ของ นายภราดร ปรศินานนัทกลุ สมาชกิ

สภาผู ้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย โดย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน) 

เป็นผู้ตอบ

	 -	กระทู้ถามทั่วไป	

 ๑. กระทู้ถาม ของ พันต�ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัจนัทบรุ ีพรรคพลงัประชารฐั 

เรือ่ง ปัญหาความซบเซาของการค้าอญัมณี ซึง่เลือ่นมาจากการ

ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๒ ครัง้ท่ี ๗ (สมยัสามญั

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ถาม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ ซึง่ รัฐมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภา           

ผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอทราบ

ความคืบหน้าการคืนสมณเพศให้แก่พระเถระ ๗ รูป ซึ่งเลื่อน

มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 

๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีประจ�า

ส�านกันายกรฐัมนตร ี(นายเทวัญ ลปิตพลัลภ) ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ พลต�ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายช่ือ พรรคก้าวไกล เรือ่ง 

การเตรียมรับมือ โรคโควิด 19 ระบาดรอบสอง ถาม นายก

รฐัมนตร ีเน่ืองจากรฐัมนตรท่ีีได้รบัมอบหมายติดราชการส�าคญั

จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบในการ
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ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๔. กระทู้ถาม ของ พันต�ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคก้าวไกล เรือ่ง 

เปิดเผยข้อมูลในกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับ

ชั้นอุดมศึกษา ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ จึงได้มี

หนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามน้ีไปตอบในการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ 

ข้อ ๑๕๑

 ๕. กระทูถ้าม ของ นายโกศล ปัทมะ สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เรื่อง การขอปรับ

ระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กระดับ M ๑ ของ                

โรงพยาบาลบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ถาม รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ (นายสาธิต ปิตุเตชะ) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูต้อบ

	 -	กระทู้ถามแยกเฉพาะ

 ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๕๘ นาฬิกา ณ ห้อง

กระทูถ้ามแยกเฉพาะ นายศุภชยั โพธ์ิสุ รองประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร คนที่สอง ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้

ด�าเนนิการประชมุตามระเบียบวาระกระทูถ้ามแยกเฉพาะ ดงัน้ี

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เรื่อง 

นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้า ต�าบลหินกอง 

อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม

สภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๒ ครัง้ท่ี ๗ (สมยัสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง) เป ็นพิเศษวันพุธที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภา            

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรื่อง ปัญหา

การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสล่าช้า ซึ่งเลื่อนมาจาก

การประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๒ ครัง้ที ่๑๑ (สมยั

สามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถาม รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเท่ียว

และกฬีา เนือ่งจากผูต้ัง้กระทูถ้ามได้ขอถอนกระทูถ้ามดงักล่าว 

ซึ่งกระท�าได้ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๓

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภา               

ผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคก้าวไกล เรือ่ง การตดิตัง้

กระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนหมู่บ้านผาแดงและบ้านป่าเม้ียง อ�าเภอ

แม่ใจ จังหวัดพะเยา ถาม รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติด

ราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไป

ตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 ๔. กระทูถ้าม ของ นายประเสรฐิพงษ์ ศรนวุตัร์ สมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล เรือ่ง ปัญหา

การก�าหนดราคาขายปาล์มทะลายและน�้ามันปาล์ม ถาม 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ เน่ืองจากรฐัมนตรีตดิราชการ

ส�าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ          

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ              

ข้อ ๑๗๐

 ๕. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภา           

ผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขุดลอก

ฟื้นฟูหนองแต้เพื่อกักเก็บน�้าท�าน�้าประปาหมู่บ้าน บ้านขาม       

หมู่ที่ ๓ และบ้านขามพัฒนา หมู่ที่ ๙ ต�าบลค้อใต้ อ�าเภอ

สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ

 ๖. กระทู้ถาม ของ นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชา

รัฐ เรื่อง แนวทางและมาตรการการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นผู้ตอบ

	 เรื่องอื่น	ๆ

 - เรือ่ง คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแนวทาง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) 

อย่างเป็นระบบขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
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ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ซึ่ง

ยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

 - ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยาย

เวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน

	 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	

 ๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ

ครัง้ที ่๑๒ (สมยัสามญัประจ�าปีคร้ังทีห่นึง่) เป็นพเิศษ วนัองัคาร

ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณารับทราบรายงานจ�านวน 

๒ เรื่อง

  (๑) รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศประจ�าปี ๒๕๖๒

  (๒) รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรฐัธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)

 ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๖๒ ของ

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(ส.ส.ท.)

 - ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

 ๑. ร ่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จ

แล้ว

	 ผลการพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราช

บัญญัติท้ัง ๒ ฉบับ ในวาระที่ ๒ ทีละฉบับ และได้ลงมติ            

เหน็ชอบในวาระท่ี ๓ ทัง้ ๒ ฉบับ เพือ่เสนอในวุฒสิภาพิจารณา

ต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย     

กับขอ้สังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในร่างพระราชบัญญัตทิั้ง 

๒ ฉบับ ทีละฉบับตามล�าดับ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย 

โดยในระหว่างการพจิารณาร่างพระราชบัญญตัยิบุเลกิบรรษทั

ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 

 ๓. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความ

ช่วยเหลือเยียวยาเด็กเยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระ

ทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและ

บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิจารณา

เสร็จแล้ว

	 ผลการพิจารณา ทีป่ระชุมได้มีมตเิหน็ชอบกับข้อสงัเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ เพือ่ส่งรายงาน ข้อสงัเกตและข้อเสนอ

แนะของสมาชิกฯ ไปยังคณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ 

องค์กรอัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบ

บรกิารสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพฒันาการด�าเนนิ

งานของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการสภา          

ผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว

	 ผลการพจิารณา	ทีป่ระชุมได้มมีตเิหน็ชอบกบัข้อสงัเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ เพือ่ส่งรายงาน ข้อสงัเกตและข้อเสนอ

แนะของสมาชิกฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จ�านวน ๒ ฉบับ 

คือ

 ๑. ร ่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....

ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

	 เรื่องอื่น	ๆ

 ๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการ

คุ้มครองผู้บริโภคแทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง 

 - ท่ีประชุมได้มีมติเลือก นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ 

เป็นกรรมาธิการแทนนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์

 ๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนต�าแหน่งท่ีว่างลง          

๑ ต�าแหน่ง 
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 - ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสมชาย ฝั่งชลจิตร เป็น

กรรมาธิการแทนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

 ๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ 

การใช้เงินตามพระราชก�าหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา 

เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แทนต�าแหน่ง

ที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง 

 - ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสรชัด สุจิตต์ เป็น

กรรมาธิการแทน นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ

	 เรื่องด่วน

 ที่ประชุมพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทน

ราษฎรพิจารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการ

บริหารสถานการณ์โควิด-19 กรณีอนุญาตให้ชาวต่างประเทศ

เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภา                 

ผูแ้ทนราษฎร จงัหวัดน่าน พรรคเพือ่ไทย เป็นผู้เสนอด้วยวาจา 

เพื่อขอให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ 

(๑) และข้อ ๕๐ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยที่ประชุม            

เหน็ชอบให้น�าญตัตทิ�านองเดยีวกันอีก ๒ ฉบับ ขึน้มาพจิารณา

รวมกันไป คือ

 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบัเหตุการณ์พบทหารอียปิต์ตดิเช้ือไวรสั

โควิด-19 ที่จังหวัดระยอง ซึ่ง นายสมพงษ์ โสภณ สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ศกึษาและเร่งแก้ไขปัญหาความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดระลอกสอง

ของไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิค-19) กรณทีหารอียปิต์ เดนิทาง

มาพกัทีจ่งัหวดัระยอง ตรวจพบการติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙

 (โควิค-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งต่อ

ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง นายบัญญัติ 

เจตนจันทร ์ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จังหวัดระยอง 

พรรคประชาธปัิตย์ เป็นผูเ้สนอ (ซึง่ยงัมไิด้บรรจรุะเบยีบวาระ) 

	 ผลการพิจารณา ท่ีประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าว

และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อด�าเนิน

การต่อไป

ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 กระทู้ถาม

	 -	กระทู้ถามสดด้วยวาจา

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภา        

ผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

 เน่ืองจากรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ

จงึได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามทัง้ ๒ กระทูด้งักล่าว 

ไปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรครัง้ต่อไป ตามข้อบังคบัฯ

ข้อ ๑๕๑

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ      

โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ 

ช้างมงคล) เป็นผู้ตอบ

	 -	กระทู้ถามทั่วไป	

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายเท่าพภิพ ลิม้จิตรกร สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เรื่อง ปัญหา

จากการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 

โดย รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ               

สิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิกสภา         

ผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง 

ปัญหาการลักลอบปล่อยน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอก

หนงัสตัว์ลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยาในเขตอตุสาหกรรมบางปกูม.๓๐ 

และ กม.๓๔ จังหวัดสมุทรปราการ โดย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ 

ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ
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กระทูถ้ามในล�าดบัท่ี ๑ – ๒ เล่ือนมาจากการประชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎรชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายเกษมสันต์ มีทิพย์ สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรื่อง การจัด

สวัสดิการแก่พลทหารและทหารชัน้ผูน้้อยทีไ่ด้รบับาดเจบ็และ

เสียชีวิต ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่ง รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)            

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภา                  

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรือ่ง การแก้ไข

ปัญหาครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจาก

รฐัมนตรท่ีีได้รบัมอบหมายตดิราชการส�าคัญ จึงได้มหีนงัสือขอ

เลื่อนการตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรครั้งต่อไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๕. กระทู้ถาม ของ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อง ผลกระทบ

จากการด�าเนนิการสร้างเขือ่นหลวงพระบางและเขือ่นสานะคาม

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถาม นายก

รัฐมนตรีซ่ึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(นายประภัตร โพธสุธน) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๖. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 

เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งเลื่อนมาจากการ

ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๒ ครัง้ที ่๓ (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์) เป็นผู้ตอบ

	 -	กระทู้ถามแยกเฉพาะ

 ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๔๗ นาฬิกา ณ ห้อง

กระทูถ้ามแยกเฉพาะ นายศุภชยั โพธ์ิสุ รองประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร คนที่สอง ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้

ด�าเนนิการประชมุตามระเบียบวาระกระทูถ้ามแยกเฉพาะ ดงัน้ี

 ๑. กระทูถ้าม ของ นายประเสรฐิพงษ์ ศรนวุตัร์ สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรื่อง การ

ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากโครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกนั

ตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซ่ึง

เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒          

ครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหน่ึง) เป็นพิเศษ                  

วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ 

ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทูถ้าม ของ นายประเสรฐิพงษ์ ศรนวุตัร์ สมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล เรือ่ง ปัญหา

การก�าหนดราคาขายปาล์มทะลายและน�้ามันปาล์ม ซ่ึงเล่ือน

มาจากการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๒ คร้ังที ่๑๒

(สมัยสามัญประจ�าปีคร้ังที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดล�าพูน พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกล�าไยถาม นายกรัฐมนตรี

 ๔. กระทู้ถาม ของ นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคก้าวไกล เรื่อง ขอให้

พิจารณาและทบทวนมาตรการการช่วยเหลือล้งและนายทุน        

ผู้ส่งออกผลไม้เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ถาม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 กระทู้ถามในล�าดับท่ี ๒ – ๔ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 

เป็นผู้ตอบ
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 ๕. กระทู้ถาม ของ นางผ่องศร ีแซ่จึง สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาการเกิด

อุบัติเหตุบนถนนสายบ้านด่านอ�าเภอราษีไศล- บ้านเมืองน้อย 

อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ถาม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม

 ๖. กระทู้ถาม ของ นายเกษมสันต์ มีทิพย์ สมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎร แบบบัญชรีายช่ือ พรรคก้าวไกล เรือ่ง การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม

 กระทู้ถามในล�าดับที่ ๕ – ๖ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

 จากนั้น ท่ีประชุมพิจารณา เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

ก�าหนดเวลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

 ท่ีประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมสภา        

ผู้แทนราษฎรโดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ถึง

เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ของวันพุธและวันพฤหัสบดี

	 เรื่องอื่น	ๆ	

 ๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการ

สวัสดิการสังคม แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง

 - ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย เป็น

กรรมาธิการแทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก

 ๒. ตัง้กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แทน

ต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 - ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็น

กรรมาธิการแทน นายอุตตม สาวนายน

 ๓. ตัง้กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาผลกระทบจาก

การเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับ

หุน้ส่วนทางเศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิิก (CPTPP) แทนต�าแหน่ง          

ที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 - ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์ 

เป็นกรรมาธิการแทน นายวรภพ วิริยะโรจน์

 ๔. คณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณาศกึษาแนวทางการ

บรหิารจดัการลุม่น�า้ทัง้ระบบ ขอขยายระยะเวลาการพจิารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๓

 - ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

	 เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

 - เรือ่งทีป่ระชมุวฒุสิภา คร้ังที ่ ๑๓ (สมยัสามญัประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ

ครัง้ที ่๑๔ (สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่) เป็นพเิศษวนัองัคาร

ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณารับทราบรายงานสรุปผล

การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒

 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องด่วน

 - ญตัตด่ิวน เร่ือง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณามมีติ

ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

ซึ่ง นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ กับคณะเป็นผู้เสนอ 

โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก ๖ ฉบับ 

ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ

 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามี

มติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา และ

เยาวชน ซึ่ง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอ                

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามี

มติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

เยาวชน และกลุ่มพลังทางสังคมคนหนุ่มสาวที่อยู ่นอกร้ัว
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สถาบันการศึกษา ซึ่ง นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภา          

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ          

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖)

 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเปิดพื้นที่ให้นักเรียน นิสิต 

นกัศกึษาเข้ามามส่ีวนร่วมโดยตรงกบัสภาผูแ้ทนราษฎรในการ

แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสงัคม ซ่ึง นายอิสระ เสรวีฒันวฒุิ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบัญชรีายช่ือ พรรคประชาธปัิตย์ 

เป็นผู้เสนอ

 ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการ

พัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนพิจารณาให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 

นสิติ นกัศกึษา เยาวชน และประชาชน ซึง่ นายภราดร ปรศินา

นนัทกลุ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวดัอ่างทอง พรรคภมูใิจไทย

กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้

มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

เยาวชน ซึ่ง นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ผลการพิจารณา เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง ๗ ฉบับ ได้แถลง

เหตุผล ทีละฉบับ ตามล�าดับ หลังจากนั้นประธานในที่ประชุม

ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภา          

ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

 - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ผู ้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทน

ต�าแหน่งที่ว่าง คือ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎร เขตเลอืกต้ังที ่๔ จงัหวดัล�าปาง พรรคพลงัประชารฐั

 ที่ประชุมรับทราบ 

	 เรื่องด่วน	

 เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 

เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คือ

 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามี

มตใิห้มีการรบัฟังความคดิเหน็ของนักเรยีน นิสติ และนกัศกึษา 

ซึ่ง นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามี

มติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา และ

เยาวชน ซึ่ง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

  ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามี

มติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

เยาวชน และกลุ่มพลังทางสังคมคนหนุ่มสาวที่อยู ่นอกร้ัว

สถาบันการศึกษา ซึ่ง นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภา      

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

 ๔ .  ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให ้ สภาผู ้ แทนราษฎรตั้ ง                                

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเปิดพื้นที่ให้นักเรียน นิสิต 

นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับสภาผู ้แทนราษฎร               

ในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่ง นายอิสระ 

 ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามี

มติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

และกลุ่มเยาวชน ซึ่ง นายคมเดช ไชยศิวามงคล สมาชิกสภา            

ผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่ง

ยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
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เสรวัีฒนวฒุ ิสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายช่ือ พรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
 ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนพิจารณาให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
นสิติ นกัศกึษา เยาวชน และประชาชน ซึง่ นายภราดร ปรศินา
นนัทกลุ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัอ่างทอง พรรคภมูใิจ
ไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
 ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
เยาวชน ซึ่ง นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ)
 ๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามี
มติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และกลุ่มเยาวชน ซึ่ง นายคมเดช ไชยศิวามงคล สมาชิกสภา        
ผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ          
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
 ผลการพิจารณา ที่ประชุมได้ลงมติไม่ส่งญัตติในล�าดับ
ที่ ๑, ๒, ๓, ๖ และ ๗ ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด�าเนิน
การและลงมตติัง้คณะกรรมาธิการวิสามญั จ�านวน ๓๙ คน เพือ่
พิจารณาญัตติในล�าดับที่ ๔ และ ๕ โดยในสัดส่วนของพรรค
เพื่อไทย จ�านวน ๘ คน พรรคก้าวไกล จ�านวน ๔ คนพรรคเสรี
รวมไทย จ�านวน ๑ คน และพรรคประชาชาติ จ�านวน ๑ คน 
ไม่ประสงค์จะเสนอรายชือ่บุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมาธกิาร และ
มมีติให้คณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณาญตัตดัิงกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายในก�าหนดเวลา ๙๐ วัน
 จากนั้น ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ 
 - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัตฉิบับนี ้และมมีตใิห้ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญ 
จ�านวน ๓๙ คน ก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
 ๒. ร่างข้อบงัคับการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร (ฉบับที ่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่ง นายอนันต์ ผลอ�านวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดก�าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอ โดย              
ท่ีประชุมเห็นชอบให้น�าร่างข้อบังคับฯ ในท�านองเดียวกันอีก           
๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
  (๑) ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคภมูใิจไทย และพนัเอก เศรษฐพงค์ 
มะลิสุวรรณ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ          
พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
  (๒) ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และนายอิสระ 
เสรวัีฒนวุฒ ิสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบัญชีรายชือ่ พรรค
ประชาธิปัตย์เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
	 ผลการพจิารณา ทีป่ระชมุได้ลงมติรบัหลกัการแห่งร่าง
ข้อบังคับฯ ทั้ง ๓ ฉบับพร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญ จ�านวน ๓๐ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอา
ร่างข้อบังคับฯ ของนายอนันต์ ผลอ�านวย เป็นหลักในการ
พิจารณา ก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
	 สรุปผลการพิจารณา
 รบัหลักการแห่งร่างพระราชบัญญติั จ�านวน ๑ ฉบบั คอื
 - ร่างพระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิพิีจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับฯ จ�านวน ๑ ฉบับ คือ
 - ร่างข้อบงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. ....

 (สมาชิกฯ เสนอ รวม ๓ ฉบับ)
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ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

 - รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญา

สัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส)

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ต่อจากนั้น ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา                        

ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 

ครั้งที่ ๑๗ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๓ 

	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

 - รายงานการศึกษาเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและ

คมนาคม ซึง่คณะกรรมาธกิารการคมนาคมพจิารณาเสรจ็แล้ว 

- ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบกับข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารฯ 

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 เรื่องด่วน	

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจ

หน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรีเป็น

ผู้เสนอ 

 - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่าง   

พระราชบัญญัตฉิบับนี ้และมมีตใิห้ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญ 

จ�านวน ๓๙ คน ก�าหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

 - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่าง     

พระราชบัญญัตฉิบับนี ้และมมีตใิห้ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญ 

จ�านวน ๓๙ คน ก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

	 เรื่องที่ค้างพิจารณา	

 - ญตัต ิเรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรตัง้คณะกรรมาธกิาร

วิสามัญพิจารณาศึกษาป ัญหาการบังคับใช ้ข ้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครกรณีค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการพฒันาทรพัย์สินที่

ประชาชนทั่วไปใช ้สอยร ่วมกันในพื้นที่ส ่วนบุคคล ซึ่ ง                             

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

กรงุเทพมหานคร พรรคพลงัประชารฐั และนางสาวฐิตภิสัร์ โชติ

เดชาชัยนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 

พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�า

ญัตติท�านองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ

 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาปัญหาการพฒันาทรพัย์สนิ

ที่ประชาชนท่ัวไปใช ้สอยร ่วมกันบนที่ดินเอกชนของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภา       

ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็น          

ผู้เสนอ 

 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหา

การบ�ารุงรักษาท่ีดินจัดสรรเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ

ประชาชนในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพืน้ทีเ่อกชน

ทั่วประเทศซึ่ง ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภา             

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ 

 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อ

บัญญตักิรุงเทพมหานคร กรณีการพัฒนาทรพัย์สนิท่ีประชาชน

ท่ัวไปใช้สอยร่วมกนัในพืน้ทีส่่วนบคุคล ซ่ึง นายบญุสงิห์ วรนิทร์

รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคพลัง

ประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

	 ผลการพิจารณา ผู้เสนอญัตติท้ัง ๔ ฉบับ ได้แถลง

เหตผุลทลีะฉบบัตามล�าดบั จากนัน้ ประธานในทีป่ระชมุ ได้สัง่

เลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรครั้งต่อไป

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รบัหลักการแห่งร่างพระราชบัญญตั ิจ�านวน ๒ ฉบบั คอื

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจ

หน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
	 กระทู้ถาม	

	 -	กระทู้ถามสดด้วยวาจา

 ๑. กระทูถ้าม ของ นายสงคราม กจิเลศิไพโรจน์ สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภา   

ผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย

 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ

จงึได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามทัง้ ๒ กระทูด้งักล่าว 

ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปตามข้อ           

บังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จงัหวดัสรุนิทร์ พรรคเพือ่ไทย โดย รฐัมนตรช่ีวย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) 

เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภา         

ผู้แทนราษฎร จังหวดันครศรธีรรมราช พรรคประชาธปัิตย์ โดย 

รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ (นายสาธติ ปิตเุตชะ) 

เป็นผู้ตอบ

 ๕. กระทู้ถาม ของ นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภา         

ผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย โดย รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) เป็น           

ผู้ตอบ

	 -	กระทู้ถามทั่วไป	

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภา         

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรือ่ง การแก้ไข

ปัญหาครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครัง้ทีห่น่ึง) เป็นพเิศษ วนัพธุที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย       

(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง 

การพฒันาอาหาร VEGAN เพือ่การส่งออก ถาม นายกรฐัมนตรี 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ จึงได้มี

หนังสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามน้ีไปตอบในการประชมุสภา

ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๓. กระทูถ้าม ของ นายสมัฤทธ์ิ แทนทรพัย์ สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง ปัญหา

การยกเลิกการใช้สารพาราควอต ถาม รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึง รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล เร่ือง                

ขอให ้พิจารณามาตรการช ่วยเหลือเรื่องภาษีที่ดินและ                    

สิ่งปลูกสร้างแก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบอย่างเท่าเทียม                

ไม่ลักลั่น โดยไม่เหมารวมว่าโรงเรียนเอกชนนอกระบบนั้น          

มุ่งแสวงหาก�าไร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ         

ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ 

วิลาวัลย์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๕. กระทูถ้าม ของ นายประเสรฐิพงษ์ ศรนวุตัร์ สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล เร่ือง 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างบน          

แนวสันทรายชายหาดที่ท�าให ้ เกิดการกัดเซาะชายฝ ั ่ ง                       

ทัว่ประเทศไทย ถาม นายกรฐัมนตร ีเนือ่งจากรฐัมนตรทีีไ่ด้รบั

มอบหมายติดราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ

กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวัน

พฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑



การประชุมสภา 23

	 -	กระทู้ถามแยกเฉพาะ

 ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๒๖ นาฬิกา ณ ห้อง

กระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด�าเนินการ

ประชมุตามระเบยีบวาระกระทูถ้ามแยกเฉพาะ ตามล�าดับ คอื

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภา    

ผู้แทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคก้าวไกล เรือ่ง การตดิตัง้

กระแสไฟฟ้าสู่ชุมชน หมู่บ้านผาแดงและบ้านป่าเมี้ยง อ�าเภอ

แม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่

หนึ่ง) เป็นพิเศษวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถาม รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เนือ่งจาก

รัฐมนตรีติดราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ

กระทู้ถามน้ีไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวัน

พฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภา           

ผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร บริเวณบ้าน        

ตองโขบ ต�าบลตองโขบ อ�าเภอโคกศรสีพุรรณ จงัหวดัสกลนคร

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายนริศ ข�านุรักษ์ สมาชิกสภา            

ผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การ

ด�าเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง

 กระทู้ถามในล�าดับที่ ๒ – ๓ ถาม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภา          

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอไฟฟ้า

เพื่อการเกษตร ๒ จุด จุดบ้านคันชา หมู่ที่ ๕ ต�าบลธาตุทอง 

จุดบ้านนางัว หมู่ที่ ๘ ต�าบลแวง อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก         

อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นผู้ตอบ

 ๕. กระทู้ถาม ของ นางบุญร่ืน ศรีธเรศ สมาชิกสภา          

ผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้

บรหิารจดัการน�า้เขือ่นล�าปาวสูพ่ืน้ท่ีเกษตรกรรม ต�าบลนาจารย์ 

ต�าบลขมิ้น ต�าบลไผ่ ต�าบลภูปอ และต�าบลกลางหมื่น อ�าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ถาม รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ

 ๖. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 

เรื่อง พัฒนาพื้นท่ีบึงกาจับ ต�าบลบ้านม่วง อ�าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 เรื่องที่ค้างพิจารณา 

 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อ

บัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนา

ทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล 

ซึ่ง นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ และนางสาวฐิติภัสร์      

โชติเดชาชัยนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 

พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาปัญหาการพฒันาทรพัย์สนิ

ที่ประชาชนท่ัวไปใช ้สอยร ่วมกันบนที่ดินเอกชนของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภา       

ผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็น    

ผู้เสนอ 

 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหา

การบ�ารุงรักษาท่ีดินจัดสรรเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ

ประชาชนในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพืน้ทีเ่อกชน

ทั่วประเทศซึ่ง ศาสตราจารย์ โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภา               

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ 

 ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อ

บัญญตักิรุงเทพมหานคร กรณีการพฒันาทรพัย์สนิท่ีประชาชน
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ทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่ง นายบุญสิงห์                          

วรนิทร์รกัษ์ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชรีายชือ่ พรรค

พลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

	 ผ ล ก า ร พิ จ า รณ า 	 ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด ้ มี ม ติ ใ ห ้ ตั้ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญ จ�านวน ๓๙ คน เพื่อพิจารณาญัตติ

ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา ๙๐ วัน

 ๕.ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการ

ศกึษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศกึษา (การแก้ไขปัญหา

หนี้สินครู) ซึ่ง นายปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เป็นผู้เสนอ          

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๒) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติ

ท�านองเดียวกันอีก ๙ ฉบับขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ

 ๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินครู ซึ่ง นาย

ส�าล ีรกัสทุธ ีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่ พรรค

ภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

 ๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู

และเปลีย่นแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้เป็นระบบอย่าง

ยั่งยืน ซ่ึง นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

 ๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการ

หนีส้นิคร ูซ่ึง นายประกอบ รตันพนัธ์ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

 ๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

หนี้สินครู ซึ่ง นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

 ๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

หน้ีสินครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา ซึ่ง นายสฤษด์ิ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

 ๖) ญตัต ิเรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตัง้คณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการ

ศึกษาและแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูโดยเร่งด่วนซึ่ง นายณัฐวุฒิ 

ประเสรฐิสวุรรณ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสพุรรณบรุี 

พรรคชาติไทยพฒันา และนายสรชดั สจุติต์ สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 

 ๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา          

หนี้สินครู ซึ่ง นายระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เป็นผู้เสนอ 

 ๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูที่ส่ง

ผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่ง นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ 

กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

 ๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแก้ไขบรรเทาปัญหาหนีส้นิ

ของครูหรือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบซึ่ง            

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และนายนิยม เวชกามา สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

	 ผลการพิจารณา เม่ือผูเ้สนอญตัตท้ัิง ๑๐ ฉบับ ได้แถลง

เหตุผล ทีละฉบับ ตามล�าดับ และท่ีประชุมได้สั่งเลื่อนการ

พิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคร้ัง

ต่อไป

]]]]]
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ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

 ๑. เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเป็น

หนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ภายในก�าหนด

เวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ�านวน ๑๒ กระทู้

 ๒. เรื่อง รายงานประจ�าปีของหน่วยงานและรายงาน

อื่น ๆ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับทราบแล้ว ในคราว

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ�าปี            

ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

จ�านวน ๗ ฉบับ ดังนี้

  ๒.๑ รายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปีตาม

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๒

  ๒.๒ รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต ิประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานของผู้สอบบญัชี

และงบการเงนิ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ และ

ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และรายงานงบการเงิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๒

  ๒.๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ ของกองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา

  ๒.๔ รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร

จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง

วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๒.๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑ ของส�านกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  ๒.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานของส�านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๒.๗ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๒

 ๓. เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริม

และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยประธานวุฒิสภา

ขอเชิญชวนให้สมาชิกวุฒิสภาสวมใส่ผ้าไทย สัปดาห์ละ ๑ วัน 

ทุกวันจันทร์ที่มีการประชุมวุฒิสภา

 ๔. เรื่อง การจัดผังที่นั่งของสมาชิกวุฒิสภาใหม่ในห้อง

ประชุมใหญ่วุฒิสภา

 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดผังท่ีนั่งของสมาชิก

วุฒิสภาใหม่ โดยให้สมาชิกวุฒิสภา ๒๔๙ คน มีท่ีนั่งประจ�า

ถาวร ซึ่งจะมีชื่อและหมายเลขสมาชิกติดไว้

 - ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องด่วน

 - เรือ่งด่วนตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๘) (เรื่องด่วนที่ ๑) โดยที่

ข้อบังคับ ข้อ ๑๓๘ ก�าหนดว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับ

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 

หรือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วให้

วฒุสิภาตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่มจี�านวนตาม

ท่ีท่ีประชุมวุฒิสภาก�าหนด เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราช

บญัญติัดังกล่าว และในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร คร้ังที ่๙

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 - ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราช

บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แล้ว และมีมตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ จ�านวน 

๔๒ คน พิจารณาศึกษาและ รายงานความเห็นต่อประธาน

วุฒิสภาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับร่างพระ

ราชบัญญัติดังกล่าว ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๙



26 เอกสารข่าวรัฐสภา

	 เรื่องอื่น	ๆ	

 ๑. ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา

ความยากจนและลดความเหลื่อมล�้า

แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

  - ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบตัง้ นายเกยีว แก้วสทุอ เป็น

กรรมาธิการฯ แทนต�าแหน่งที่ว่าง

 ๒. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทนต�าแหน่งที่ว่าง 

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้ง นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 

เป็นกรรมาธิการฯ แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

 ๓. ตัง้กรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ 

แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้ง พลอากาศตรี เฉลิมชัย 

เครืองาม เป็นกรรมาธิการฯ แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

 ๔. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา 

คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมแทนต�าแหน่งที่ว่าง 

  - ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบตัง้ นายวนัชยั สอนศริ ิเป็น

กรรมาธิการฯ แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

 ๕. ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึก

การประชุม จ�านวน ๖ ครั้ง และรายงานลับของคณะ

กรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ

ประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ

เสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งตลุาการศาลรฐัธรรมนญู (ตามมาตรา 

๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

  -  ทีป่ระชุมได้พจิารณาและลงมติมใิห้เปิดเผยบนัทกึ

การประชมุของคณะกรรมาธกิารสามญัเพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบ

ประวตั ิความประพฤติ และพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

จ�านวน ๖ ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๕ วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

 และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท�า

หน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลผู ้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

	 เรื่องด่วน	

 ๑. ให้ความเหน็ชอบบคุคลผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารง

ต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๑๒ วรรคแปด 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 - ผลการออกเสยีงลงคะแนนปรากฏว่า นายบรรจงศกัดิ์ 

วงศ์ปราชญ์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ 

ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ คะแนน จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก

วุฒิสภาให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 ๒. รายงานสรปุผลการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาติ 

ประจ�าปี ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการ                

จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) พร้อมรายงานของคณะ

กรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 - ประธานวุฒิสภาได้สั่งให้เลื่อนอภิปรายรายงานฉบับ

ดงักล่าวออกไปพจิารณาในการประชุมวฒุสิภา คร้ังที ่๑๔ (สมยั

สามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
	 เรื่องด่วน

 - เรื่องด่วน รายงานสรุปผลการด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระ

ราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) พร้อม

รายงานของคณะกรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ

ปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติ ซึง่เป็นการพจิารณาต่อจากการประชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๑๓ 

(สมัยสามัญประจ�าปีคร้ังท่ีหน่ึง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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 - ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการ

ด�าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๒ พร้อมทัง้เหน็

ด้วยกบัรายงานสรปุผลการวิเคราะห์รายงานสรปุผลการด�าเนิน

การตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒ และมีมติให้ส่ง

รายงานดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด�าเนินการ     

ต่อไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๗๙

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	

 ๑. เรือ่ง พระบรมราชโองการประกาศแต่งตัง้กรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิแทนต�าแหน่งทีว่่าง 

ดังนี้

  ๑) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

  ๒) นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๒. เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรลุกระทู้ถามเป็น

หนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ภายในก�าหนด

เวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ�านวน ๑ กระทู้

 ๓. เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรฐัธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) ซึ่งใน

คราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ�า

ปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ       

ครั้งที่  ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                  

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรได้พิจารณารับทราบรายงานฯ ดังกล่าวแล้ว

 - ที่ประชุมรับทราบ

	 กระทู้ถาม 

	 -	กระทู้ถามเป็นหนังสือ

 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ท�ารัง

ในส่ิงปลูกสร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของ

เกษตรกรและให้ภาคธุรกิจสามารถจ�าหน่ายรังนกนางแอ่น          

ส่งออกตลาดต่างประเทศได้อย่างเสรีเพ่ือน�าเงินรายได้เข้ามา

ฟื้นฟูประเทศหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ซ่ึง

นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นผู ้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเร่ืองที่

เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ�า

ปีครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(นายวราวุธ ศลิปอาชา) ตดิภารกจิไม่สามารถมาตอบกระทูถ้าม

ได้จงึขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามไปเป็นวนัจนัทร์ที ่๓ สงิหาคม 

๒๕๖๓

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ินซึ่งนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็น         

ผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน่ืองจาก

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา) 

ตดิภารกจิไม่สามารถมาตอบกระทูถ้ามได้ จงึขอเลือ่นการตอบ

กระทู้ถามไปเป็นวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดท�ากฎหมายว่าด้วยการ             

ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซ่ึงนายอ�าพล จินดา

วฒันะ เป็นผูต้ัง้ถาม ถามนายกรฐัมนตร ีซึง่เป็นเรือ่งทีเ่ลือ่นมา

จากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ�าปีคร้ังที่

หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยนายกรัฐมนตรีได้

มอบหมายให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอทิธิพล 

คุณปลื้ม) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 -	กระทู้ถามด้วยวาจา

 ๑. กระทูถ้าม เรือ่ง การชมุนมุทางการเมอืงทีอ่นสุาวรย์ี

ประชาธิปไตยเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งนายค�านูณ สิทธิ

สมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้

มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก 

ชัยชาญ ช้างมงคล) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง รายการในทีวีหรือสื่อต่าง ๆ หลอก

ลวง/งมงาย ซึ่งนายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายก

รัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ�า

ส�านกันายกรัฐมนตร ี(นายเทวัญ ลปิตพลัลภ) เป็นผูต้อบกระทู้

ถามดังกล่าว
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 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการคลายล็อคส�าหรับคนไทย

กลับจากต่างประเทศก่อนมีวัคซีน ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ 

เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบ

หมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน 

ปรมัตถ์วินัย) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 เรื่องด่วน

 ๑. ร ่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ ื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็น

ชอบแล้ว (เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภา

จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  

 -  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับร่างพระราช

บัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จ�านวน ๒๙ คน 

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

(เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน วุฒิสภาจะต้อง

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๑๓๖ นับแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

 -  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับร่างพระราช

บัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จ�านวน ๒๙ คน โดยมี

ก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

 -  รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน (เดือนตุลาคม 

๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓) ของคณะกรรมาธิการการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ซึ่ง

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ

การโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔) 

 -  ที่ประชุมได้รับทราบรายงานฯ ดังกล่าว

	 เรื่องอื่น	ๆ	

 ๑. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา 

คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต้ัง พลอากาศเอก สุจินต์        

แช่มช้อย เป็นกรรมาธิการฯ แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

 ๒. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการติดตามการ

บริหารงบประมาณ แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้ง นายณรงค์ อ่อนสอาด 

เป็นกรรมาธิการฯ แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รบัร่างพระราชบญัญตัไิว้พจิารณา จ�านวน ๒ ฉบบั ดงันี้

 ๑. ร ่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

 -  เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัย

สามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร

 - ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องด่วน

 - ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

 - ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับการ

ประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๒๒๔ 

คะแนน พร ้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข ้อสังเกตของคณะ

กรรมาธิการท้ายรายงาน

	 เรื่องที่พิจารณา

 ๑. ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

สามัญเพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ

พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคลผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารง

ต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ออกไปอีก ๓๐ วัน 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
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 ๒. ต้ังกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พจิารณาศกึษาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้ง นายบุญชู ประสพกิจถาวร 

เป็นกรรมาธิการวิสามัญฯ แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

	 เรื่องที่ค้างพิจารณา 

 - รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงใน

ครอบครัว ประจ�าปี ๒๕๖๑ (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราช

บญัญตัคิุม้ครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 

๒๕๕๐) 

 - ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ 

	 เรื่องที่เสนอใหม่

 - รายงานผลการเตรยีมความพร้อมในการตราพระราช

กฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยโุทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่

และก�ากบัการประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 - ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ 
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ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
 - เร่ือง ประธานรัฐสภาอนุญาตให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. .... ขอ
ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน 
คือ ครั้งที่ ๑ นับแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒           
นับแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 ที่ประชุมรับทราบ
	 รับรองรายงานการประชุม
 - รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัย
สามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
 ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
 ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 - ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง             
ดังกล่าว
	 เรื่องที่พิจารณา
 - เรื่อง พิธีสาร ค.ศ. ๑๙๙๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยการ
ป้องกนัมลภาวะทางทะเลเนือ่งจากการทิง้วสัดุเหลอืใช้และวสัดุ
อย่างอื่น ค.ศ. ๑๙๗๒ ซึ่ง คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 - ทีป่ระชมุได้ลงมตเิหน็ชอบกบัพิธสีารฯ รฐัมนตรเีสนอ
	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ผลการพจิารณา ทีป่ระชมุได้ลงมตเิหน็ชอบด้วยกบัข้อ
สงัเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพือ่แจ้งไปยงัศาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ๒. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ 
๔.๒) ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับฉบับนี้ในวาระที่ ๒ 
 ผลการพิจารณา ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระ         
ที่ ๓ เพื่อให้ประกาศใช้เป็นข้อบังคับการประชุมฯ ต่อไป

สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

	 สรุปผลการพิจารณา
 ๑. เหน็ชอบด้วยกับร่างพระราชบญัญติั จ�านวน ๑ ฉบับ คอื
 - ร่างพระราชบัญญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๒. เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับ จ�านวน ๑ ฉบับ คือ
 - ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ....

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
 - เรื่อง ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ไป เล่ม
ที่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
 ที่ประชุม รับทราบ
	 เรื่องด่วน	
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 
 -  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่าง
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี และมีมตใิห้ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั 
จ�านวน ๔๙ คน เพื่อพิจารณา ก�าหนดการแปรญัตติภายใน         
๗ วัน
 ๒. ร ่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย          
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่าง        
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี และมีมตใิห้ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั 
จ�านวน ๔๙ คน เพื่อพิจารณาก�าหนดการแปรญัตติภายใน            
๗ วัน
	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
 รบัหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญตัจิ�านวน ๒ ฉบบั คอื
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๒. ร่างพระราชบญัญตักิารเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

]]]]]
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พรรคภูมิใจไทยเสนอญัตติด่วนเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พรรคภูมิใจไทยและคณะ ร่วมกันแถลงข่าวว่า พรรค

ภมูใิจไทยจะเสนอญตัตด่ิวนขอให้คณะ กมธ. การพฒันาการเมือง 

การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน พิจารณา

พรรคก้าวไกลตดิตามการแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม
น�้ามัน
 วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พรรคก้าวไกล และคณะ แถลงข่าวกรณอีธิบดีกรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณชิย์ให้ข่าวว่าน�า้มนัปาล์มมปีรมิาณเพิม่ขึน้

จนล้นคลังเป็นการชี้น�าให้โรงงานรับซื้อปาล์มกดราคาเกษตรกร

ชาวสวนปาล์ม ส่งผลให้ราคาปาล์มน�้ามันต�่ากว่าทุน สร้างความ

ไม่พอใจให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก อีกทั้ง รมว.พาณิชย์ได้ชี้แจง

ในการแก้ไขราคาปาล์มว่าได้มีการตรวจสอบคลังปาล์มแบบ

เรียลไทม์แต่ข้อเท็จจริงนั้นมีการโอนงบประมาณส�าหรับจัดท�า

ระบบตรวจวัดมิเตอร์แบบเรียลไทม์ไปแล้ว ทั้งที่เกษตรกรได้

เรียกร้องระบบการตรวจสอบดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน 

ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและ

ประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อน สืบเนื่องจาก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองใน

ฐานะพรรคการเมอืงและนกัการเมอืงตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว 

และพร้อมทีจ่ะรบัฟังความคิดเหน็ต่าง ๆ  ในมมุมองทางการเมอืง

เพื่อน�าความคิดเห็นเหล่านี้มารวบรวมและน�าเสนอสู่สภาผู้แทน

ราษฎร จึงได้เสนอญัตติด่วนดังกล่าวเพื่อบรรจุในระเบียบวาระ

ต่อไป พร้อมกันนี้พรรคภูมิใจเสนอตั้งคณะท�างานโดยมี 

ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ขอเป็นตัวแทนพรรคการเมืองรับฟังความ

คิดเห็นของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ทุกประเด็น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประเด็นทางการเมือง โดยจะลงพื้นที่ร่วมรับฟังความ

คิดเห็นในทุกเวที ส�าหรับญัตติด่วนดังกล่าวจะยื่นเรื่องเข้าสู่สภา            

โดยจะพิจารณาร่วมกับญัตติในท�านองเดียวกัน ซึ่งมีสมาชิกฯ 

ได้เสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว 

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ

จึงต ้องการให้การแก้ไขราคาปาล์มและขอให้หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องให้ข่าวกับสื่อมวลชนบนพื้นฐานความเป็นจริง และ

ยืนยันว่าจะปกป้องดูแล ติดตามราคาปาล์มอย่างใกล้ชิด พร้อม

ทั้งผลักดันให้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. ปาล์มน�้ามันเข้าสู่ที่ประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ต่อไป 



32 เอกสารข่าวรัฐสภา

ข้อเสนอของพรรคก้าวไกล เพื่อหาทางออกให้กับ
ประเทศไทย
 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑

อาคารรัฐสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พรรคก้าวไกลและคณะ แถลงข่าวเก่ียวกับข้อเสนอของพรรค

ก้าวไกล เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทย และแก้วิกฤตทาง

การเมืองในขณะนี้คือ ยืนยันตามท่ีได้อภิปรายไป ๕ ประเด็น 

ได้แก่ ยกเลิก พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ทบทวนคดีความทางการเมือง หยุดคุกคามนักศึกษาและ

ผู้ชุมนุม นายกรัฐมนตรีลาออก และแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยให้มี ส.ส.ร. ที่มาจากการ

เลือกตั้งไม่มีการก�าหนดวุฒิการศึกษา มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป 

และแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการยกเลิก ๕ มาตรา ได้แก่ มาตรา 

๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒ และ ๒๗๙ ซึง่การยกเลกิ ๕ มาตรานีจ้ะ

เลขานุการประธานสภาฯ รับยื่นรายชื่อเพื่อเสนอ
แก้ไขเพ่ิมเตมิร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า
 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร รับยื่นรายชื่อจ�านวน ๑๐,๕๐๐ รายชื่อ 

เพ่ือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... จากนายปัญจเดช  สิงห์โท ที่ปรึกษาด้านการ

ผลกัดนันโยบาย องค์กรพทัิกษ์สตัว์แห่งโลก สบืเนือ่งจากปัจจบุนั

การเพาะพันธุ ์สัตว์ป่าเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ซึ่งสัตว์ป่ามักถูกใช้เป็นส่วนประกอบ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวชม

การแสดงของสัตว์ป่าและถ่ายรูปคู่กับสัตว์ป่า ท�าให้มีชีวิตอยู่

ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามธรรมชาติ 

เป็นบันไดขั้นแรกของการแก้ปัญหาประเทศและเพิ่มหมวดการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดย ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งนี้ 

พรรคก้าวไกลจะด�าเนนิการร่าง พ.ร.บ. แก้ไขรัฐธรรมนญูเพ่ือขอ

ให้สมาชกิรฐัสภาร่วมลงชือ่ ก่อนเสนอสภาเพ่ือพจิารณาต่อไป 

ดั งนั้ น เพื่ อสร ้ างภาพลักษณ ์ที่ ดีต ่ อนานาประเทศและ

ด�าเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ จึงขอ

เสนอรายชื่อผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระส�าคัญ คือ ห้าม

การออกใบอนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าท่ีมีความส�าคัญต่อระบบ

นเิวศหรอืจ�านวนประชากร ตามอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศหรืออนุสัญญาไซเตส (CITES) ให้แก่การด�าเนินกิจการ

ที่มีวัตถุประสงค์ ด้านความบันเทิงหรือน�ามาใช้แสดงเพื่อความ

บันเทิงที่ขัดกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่า 

 นายสมบรูณ์ อทัุยเวยีนกลุ ได้กล่าวภายหลงัรบัรายชือ่ว่า 

จะด�าเนินการตามข้ันตอนการเข้าช่ือเสนอกฎหมายต่อไป โดย

สภาผู้แทนราษฎร จะด�าเนินการตรวจสอบรายชื่อทั้ง ๑๐,๕๐๐ 

รายชือ่ จากนัน้จะส่งไปยงักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่า รายชื่อทั้งหมดเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอตาม

กฎหมายหรือไม่ และจะประกาศทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ หากไม่เป็น

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเงิน สภาฯ จะเปิดให้มีการรับฟัง

ความคดิเหน็จากประชาชนเพือ่ให้ประชาชน แสดงความคดิเหน็

และรบัฟังผลกระทบอย่างรอบด้าน ก่อนจะน�าเข้าสูก่ารพจิารณา

ของสภาฯ ต่อไป ตามล�าดับขั้นตอน 
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นายกสมาคมซาเล้งฯ ร้องคดัค้านการน�าเข้าขยะ
หรือเศษพลาสติกจากต่างประเทศ
 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑

อาคารรัฐสภา นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร และนายอิสระ เสรี วัฒนวุฒิ สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ รับยื่นหนังสือจาก

นายชัยยุทธิ์  พลเสน นายกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อ

ของเก่า เรื่อง ขอคัดค้านการน�าเข้าขยะหรือเศษพลาสติก

จากต่างประเทศ ซึ่งทางสมาคมฯ เห็นว่ากรอบแนวทางการ

แก้ปัญหาหรือผลกระทบที่จะตามมายังไม่มีมาตรฐานที่ดีพอ

และจะส่งผลเสียต่อสภาพเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งปัญหา

ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาดโควิด-19 

ดงันัน้ ทางสมาคมฯ ในฐานะเป็นกลุม่ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบโดยตรง

จึงขอคัดค้านการน�าเข้าขยะหรือเศษพลาสติกจากต่างประเทศ 

จนกว่าภาครัฐจะมีนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนกว่านี้ โดย

เบื้องต้นทางสมาคมฯ ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้การบริหารขยะหรือ

การประชุมหุ้นส่วนของสมัชชารัฐสภาอาเซียนฯ
 วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส�านัก

องค ์การรัฐสภาระหว ่างประเทศ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา 

รองศาสตราจารย์ รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมหุ้นส่วน

ของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา

เศษพลาสติกมีแนวทางที่ถูกต้องและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

ด้านนายอสิระ เสรวีฒันวฒุ ิกล่าวเพิม่เตมิว่า ได้น�าข้อมลูทีไ่ด้รบั

หารือในท่ีประชุมร ่วมกันของรัฐสภา และมีความเห็นใจ

ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าและซาเล้งเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

อาจจะได้รับผลกระทบจากการน�าเข้าพลาสติก ซึ่งรัฐจ�าเป็น

ต้องเข้ามาดูแลและช่วยเหลือเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ

เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ต่อไป 

และวัฒนธรรม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (AIPA Parliamentary 

Partnership on Education and Cultural Cooperation for 

Sustainable Development) พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ลักขณา

อติศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 

สมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของรัฐสภาในด้านการศึกษา

และวัฒนธรรมความเชื่อมโยงกับการบูรณาการไปสู่เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละประเทศ ผ่านการหารือ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การริเริ่มความร่วมมือ แสดงให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กับสหภาพ

รัฐสภา (IPU) และระหว่างประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียน 

ในการประเมินผลการบรูณาการไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจ�าเป็นที่จะต้อง                     

มีบทบาทส�าคัญมีความเป็นเอกภาพและร่วมมือกันในบริบท

ใหม่นี้ 
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ส�านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  มุ่งน�า 5G 
และเทคโนโลยีพัฒนาองค์กรในรูปแบบDigital & 
SMART Parliament  
 วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสรศักดิ์  เพียรเวช  

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีการลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในการศึกษาทดสอบ

เทคโนโลยี 5G ระหว่างส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยมีนายพิรุณ 

ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะท�างานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)ร่วมลงนาม ณ บริเวณ

ห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารรัฐสภา ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการ

รองประธานสภาฯ คนที่สอง รับเรื่องร้องเรียน
จากตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว  
 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนท่ีสอง รับยื่นหนังสือจาก นายภัทรพล นิธิสุนธร ตัวแทน

กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อขอสนับสนุนการปลดล็อคการ

ท่องเที่ยวไทยจากต่างชาติเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยวให้ธุรกิจสามารถด�าเนินการต่อไปได้ เนื่องด้วย

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 

ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ ท้ังนี้ 

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยินดีร่วมสนับสนุนมาตรการและกฎ

ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งนักท่องเท่ียว

ต่างชาติและประชาชนในประเทศไทย แต่ขอให้รัฐบาลช่วย

ผ่อนคลายนโยบายด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยว

เกิดการหมุนเวียน ทั้งนี้ นายศุภชัย โพธิ์สุ กล่าวภายหลัง

ลงนาม MOU ในครั้งนี้ ว่ารัฐสภามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

องค์กรไปสูก่ารเป็น SMART Parliament ด้วยการน�าเทคโนโลยี

ล�้าสมัยมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถต่อยอดระบบการปฏิบัติ

งานและให้บริการในรูปแบบ Digital & SMART Parliament 

โดยความร่วมมือกับกลุ่มทรูคร้ังนี้ รัฐสภาจะได้น�าเทคโนโลยี

ล�้าสมัยต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ชื่อว่า เทมิ (TEMI) 

ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีความคล่องตัวในการ

เคลื่อนท่ีและสามารถรับค�าสั่งตามท่ีผู้ควบคุมก�าหนดไว้ได้อย่าง

ถูกต้องมาทดลองใช้ที่รัฐสภาเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้

แก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาและประชาชนที่มา

ใช้บริการในบริเวณรัฐสภา รวมถึงระบบ loT และเทคโนโลยี

อื่น ๆ ในอนาคตเพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างองค์ความรู้ทาง

เทคโนโลย ี5G กระตุน้การพฒันาด้านนวตักรรมเทคโนโลย ี 5G 

อนัจะน�าไปสูบ่รกิารภาครฐัทีด่สีะดวกรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

เพื่อให้รัฐสภาก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐสภาดิจิทัลมากขึ้น โดยเชื่อ

มั่นว่าความร่วมมือในการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G จะก่อ

ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ และประเทศชาติได้อย่างแน่นอน 

รับหนังสือว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว

เป็นเรื่องที่ส�าคัญ เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่ง

ในธุรกิจท่ีขับเคลื่อนและน�ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอย่างมาก 

โดยจะน�าเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อส่งเรื่องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้พิจารณา

และหาแนวทางแก้ไขให้ผูป้ระกอบการสามารถด�าเนนิธรุกจิและ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป 
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พรรคภูมิใจไทยรับยื่นหนังสือขอให้พิจารณา
ทบทวน พ.ร.บ.และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พรรคภูมิใจไทย และคณะรับยื่นหนังสือจาก รองศาสตราจารย์

ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง

ประเทศไทย เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวน พ.ร.บ.และกฎหมาย

คุ้มครองผู ้บริโภค เนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์การปลอมแปลง

เนื้อสุกรมาตบแต่งและจ�าหน่ายเป็นเนื้อวัว หรือการระบาดของ

เน้ือวัวเทียมที่ใช้เนื้อสุกรหมักด้วยเลือดวัวในกรุงเทพฯ และ

ต่างจงัหวดัโดยจดัจ�าหน่ายในตลาดสดชุมชนมสุลมิและช่องทาง

ออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ได้มีการส่งตัวอย่างเนื้อสุกรมาตรวจสอบ

โดยห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าเป็นเนื้อวัวปลอมท่ีท�า

จากเนื้อสุกรหมักด้วยเลือดวัวสูงถึงร้อยละ ๗๐ ส่วนตัวอย่าง

ทางออนไลน์นั้นเป็นเนื้อวัวปลอมทั้งหมดและมีเชื้อโรคท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเริ่มส่งผล                

กระทบต่อผู ้บริโภคในวงกว้าง และต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ เป็นการท�าลายความเชื่อถือของผู้บริโภคมุสลิมทั่วโลก                  

ทีม่ปีระชากรกว่า ๒,๐๐๐ ล้านคน ตลอดจนสงัคมในวงกว้าง รวมถงึ

ผูน้�าฝ่ายค้านฯ รบัเรือ่งร้องเรยีนจากตวัแทนกลุม่
ผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น  
 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 

ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายสมบรูณ์ อุทัยเวียนกุล 

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจาก 

นพ.พงษ์ศักดิ์ ศรีมุกษิกโพธิ์ ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการคลินิก

ชมุชนอบอุน่ จ�านวน ๗๔ แห่ง ท่ีร้องขอความเป็นธรรมจากกรณี

บอร์ดของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้ง

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุข

ภาพป้องกันโรคในกลุ่มของโรคเมตาบอลิกของคลินิกชุมชน

อบอุ่น ๑๘ แห่ง โดยระบวุ่าการขอข้อมลูไปตรวจสอบเป็นการน�า

เอกสารของคลนิกิทัง้หมดเข้าไปตรวจสอบโดยไม่มกีารให้เข้าไป

ชีแ้จงหรอืระบรุายละเอยีดขณะเดียวกนัขอตัง้ข้อสงัเกตถงึคลนิกิ

นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางหรือมาใช้บริการต่าง ๆ 

ในประเทศก่อให้เกิดการวิตกกังวลต่อการปลอมแปลงเนื้อสุกร 

รวมทัง้การส่งออกอาหารไปยงักลุม่ประเทศมสุลมิอกีด้วย จงึขอ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวน พ.ร.บ. และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันการปลอมแปลง

เนื้อสัตว์และก�าหนดเพ่ิมบทลงโทษแก่ผู้กระท�าความผิด เพื่อ

เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อเครื่องหมาย

การรับรองฮาลาลประเทศไทยต่อไปโดย นายศุภชัย ใจสมุทร 

กล่าวว่าจะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะ กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อพิจารณาและทางพรรคภูมิใจไทย จะติดตามประเด็นดังกล่าว

อย่างใกล้ชิดต่อไป 

ชุมชนอบอุ่นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยบริการ

ระดับโรงพยาบาล ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมกนันี ้กลุม่ผูร้้องเรยีนมข้ีอเสนอให้มกีาร

แก้ไขใน ๖ ประเด็นคือ ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขาธิการ สปสช. และ ผอ. สปสช. กรุงเทพฯ เขต ๑๓ ขอให้

ชีแ้จงข้อกล่าวหาและระงบัการกล่าวหาทีย่งัไม่ได้พสิจูน์ความผดิ

เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใจผิดของสังคม และขอให้ทบทวนผล

การสอบสวนและเรียกร้องให้เปลี่ยนคณะกรรมการสอบให้เป็น

บุคคลภายนอกที่มีความเป็นกลาง ขอให้มีการตรวจสอบทุจริต

เชงินโยบาย ขอให้ต้ังคณะท�างานศึกษาปัญหาและแก้ไขปัญหา

ของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งการด�าเนินการที่

ผ่านมามีการบริหารจัดการท่ีไร้ประสิทธิภาพท�าให้เกิดหนี้สิน

ของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพจ�านวนมากจน
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เกิดภาวะขาดทุน และขอให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

พิจารณาศกึษาและสอบหาข้อเท็จเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กบักลุม่ด้วย

      ด้าน ผู้น�าฝ่ายค้านฯ กล่าวภายหลังรับเรื่องว่าจะเข้าไป

ตรวจสอบดูข้อเท็จจริงให้กับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความ

ชัดเจน ขณะที่เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุว่า 

จะน�าเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง

เรือ่งดงักล่าวตรงกบัการท�างานของสภาท่ีมคีณะกรรมาธกิารท�า

หน้าที่ตรวจสอบจึงคาดว่าจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการ

สาธารณสุขเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อไป 

รองประธานสภาฯ คนท่ีหนึง่ เปิดการสมัมนาเรือ่ง 
“ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” 
 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายสุชาติ  ตันเจริญ 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิด

การสัมมนาเรื่อง “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” 

ได้กล่าวโดยสรุปว่า ยานยนต์ไฟฟ้าในฐานะท่ีเป็นทางเลือกที่

จะเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมากขึ้น จนจะทดแทน

ยานยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัได้ท้ังหมดในอนาคตอนัใกล้ เพราะเทคโนโลยี

ด้านแบตเตอร่ี และมอเตอร์ก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก ซึ่งยานยนต์

ไฟฟ้าจะช่วยตอบโจทย์ของประเทศในเรื่องการไม่ก ่อให้

เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียง การดูแลรักษาที่มี

ค่าใช้จ่ายต�่า การชาร์จไฟฟ้าเองได้ที่บ้าน การน�ามาแปรรูปหรือ 

recycle ใหม่ได้เกือบทั้งคัน ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางการ

ผลิตรถ”รายใหญ่ท่ีสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

และเป็นอันดับที่ ๑๑ ของโลก ดังนั้น แนวโน้มการเติบโตของ 

“รถยนต์ไฟฟ้า” (EVs) ในตลาดยานยนต์โลก จึงมีนัยส�าคัญ

ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และขอให้คณะ

กมธ.ได้เร่งจัดท�ารายงานในเร่ืองนี้เพื่อเสนอให้สภาผู ้แทน

ราษฎรพิจารณาโดยเร็ว เพื่อท่ีจะสามารถขับเคลื่อนนโยบาย

การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 

ส�าหรับโครงการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง และการส่งเสริม

การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทยรวมท้ังให้บุคลากรจาก

หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการ

หาแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตลอดจนเพื่อ

สร้างความตระหนกัและประชาสมัพนัธ์แนวทางในการลดปัญหา

ฝุ่นละอองPM ๒.๕ ด้วยการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน

ประเทศไทย 
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ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ รับเรื่องร้องเรียนการ
จัดสรรสิทธิประโยชน์เงินอุดหนุนนักเรียน
 วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวกรณีที่อุปนายกสมาคม

ศูนย์การเรียน และบ้านเรียนไทยมุสลิมและตัวแทนเครือข่าย

ผู้บริหารศูนย์การเรียน ได้ขอความช่วยเหลือให้ติดตามการ

จัดสรรสิทธิประโยชน์เงินอุดหนุนรายหัวผู้เรียน อาหารเสริมนม 

และอาหารกลางวัน ส�าหรับผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรูป

แบบศนูย์การเรยีน มาตรา ๑๘ (๓) ของ พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ (ประเภทบุคคล องค์กรชุมชน/องค์กรเอกชน) 

เนือ่งจากสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานรปูแบบศนูย์การเรยีน ไม่ได้รบัการ

ส่งเสริมสนับสนุนสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้เรียน ตามสิทธิที่ควรได้รับ

โดยเงินอุดหนุนรายหัวผู้เรียนตามบัญญัติใน พ.ร.บ.การศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๑ ระบุว่า ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการ

แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
พรรคไทยศรีวิไลย์ 
 วนัที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชัน้ ๑ อาคาร

รัฐสภา นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทย

ศรีวิไลย์และคณะ แถลงข่าวเกี่ยวกันแนวทางและข้อเสนอของ

พรรคไทยศรีวิไลย์ ต่อกรณีข้อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต และ

นักศึกษา ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่า ทางพรรคมี

ความคิดเหน็ตรงกบัข้อเรยีกร้องของนกัเรยีน นสิิต และนกัศกึษา 

ทั้ง ๓ ข้อ คือ ๑. หยุดคุกคามประชาชน ๒. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

ศึกษาที่จัดโดยบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื่น ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นจึงเห็นว่าควรมี

แนวทางการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เรียนตามที่กฎหมาย

ก�าหนด เพื่อแก้ไขความเหลื่อมล�้า ความไม่เป็นธรรม และให้          

ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

และ ๓. ยุบสภา ภายใต้ ๒ จุดยืน คือ ไม่เอารัฐประหาร และ

ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ เพื่อคืนอ�านาจให้กับประชาชน โดยจะ

ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ เพื่อเปิดทางให้มีการ

ตั้ง ส.ส.ร. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ท�าหน้าที่ยกร่าง

รัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งเสนอให้ตัดอ�านาจ ส.ว. ในการโหวตเลือก

นายกรัฐมนตรี และสนับสนุนให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งและ

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกวิชาชีพตามสัดส่วนเช่นในอดีต 

อย่างไรก็ตาม พรรคไม่มีแนวคิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน

หมวด ๑ บททั่วไป และ หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ โดยเด็ดขาด 

นอกจากนี้ หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในช่วงท่ีมีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ขอให้ ส.ว. ชุดปัจจุบันงดใช้สิทธิในการโหวตเลือก

นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ทางพรรคไม่เห็นด้วยกับการปกครองโดย

ระบอบเผด็จการ หรือการแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยการ

ท�ารัฐประหาร ซ่ึงถือเป็นการซ�้าเติมเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และต้องการให้แก้ปัญหาด้วยระบบ

รัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศสามารถขับ

เคลื่อนไปข้างหน้าและก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ ได้ 
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ทีป่รกึษาประธานสภาฯ รบัยืน่ร่าง พ.ร.บ. ระเบยีบ
ข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข 
พ.ศ. ....
 วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ  อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา

ผู้แทนราษฎร รับยื่นร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข

และบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. .... จากนายบัญญัติ เจตนจันทร์ 

ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีหลักการ

คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและ

บุคลากรสาธารณสุข เนื่องจากปัจจุบันข้าราชการสาธารณสุข

และบุคลากรสาธารณสุขจ�านวนหลายแสนคน ปฏิบัติหน้าท่ี

ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและ

ป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้บริการทางการแพทย์และ

การสาธารณสุขมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง และมีความเสมอภาค

แก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ โดยลักษณะการท�างานบางสายงาน

ปฏิบัติงานในเวลาราชการ หลายสายงานปฏิบัติงานเป็นกะ

นอกเวลาราชการต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย

ฉุกเฉิน ผู้ป่วยหนัก และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งในและนอก

โรงพยาบาล ตลอดจนควบคุมโรคติดต่อให้แก่ประชาชน 

ข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขซึ่งมีลักษณะ

งานที่จ�าเพาะเจาะจงซับซ้อนหลากหลายสายงานจึงต้อง

การประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๕
 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภา

ผู ้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู ้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย 

นายเกียรติ สิทธีอมร นายวีระกร ค�าประกอบ น.ส.ธีรรัตน์ ส�าเร็จ

วาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ นายอนุศาสน์ สุวรรณ

มงคล สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาโลก 

ครั้งที่ ๕ (ภาคออนไลน์) (The 5th World Conference of 

Speakers of Parliament : 5WCSP – virtual segment) ซึ่ง

จดัโดยสหภาพรฐัสภา(Inter-Parliamentary Union : IPU) โดย

มีประธานรัฐสภา และประธานสภาจาก ๑๑๒ ประเทศสมาชิก

ทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมภายใต้หัวข้อหลัก บทบาทน�าของ

ภาครัฐสภาเพื่อเสริมสร้างระบบพหุภาคีนิยมสู่สันติภาพและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและประชาชน ส�าหรับช่วงแรกของ

ท�างานร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยทักษะฝีมือความช�านาญ

เฉพาะที่แตกต่างจากข้าราชการและบุคลากรกระทรวงอื่น 

และยังต ้องมีความคล่องตัวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

หน้าท่ีการงานให้ทันต่อเหตุการณ์ แต่ในปัจจุบัน การบริหาร

งานข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข ยังไม่

สอดคล้องกับงานบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ของประเทศอย่างมาก จ�าเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อบริหาร

จัดการก�าลังคนด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของ

ประเทศขึ้นมาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ กล่าวว่า 

จะตรวจสอบความถูกต้องของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวตามขั้นตอน 

หากมีความถูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว จะน�าเสนอต ่อประธาน

สภาผู้แทนราษฎร และบรรจุในระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

การประชุม Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพ

รัฐสภาMr. Wolfgang Sabotka ประธานรัฐสภาออสเตรีย 

(ประเทศเจ้าภาพ) และ Mr. Antonio Guterres เลขาธิการ

สหประชาชาติกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ก่อนเริ่ม

การเสวนาแบบดาวอส (Davos-Stylediscussion) ในหัวข้อ

สาธารณสุข สภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจ รวมท้ังมีการน�า

เสนอรายงานการประชุมเร่ืองการสร้างความเสมอภาคระหว่าง

เพศและการเพิ่มพลังของสตรีให้เป็นจริง : แนวปฏิบัติที่ดีและ

พันธกรณีภาครัฐสภา เร่ืองการยกระดับการมีส่วนร่วมของ

เยาวชนในการเมืองและรัฐสภา : จากค�าพูดสู่การกระท�า และ

เร่ืองหนึ่งทศวรรษท่ีเหลืออยู่สู ่การบรรลุวาระแห่งการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ นอกจากนี้ มีการอภิปรายแบบเป็น

คณะ (Panel discussions) เรื่องการยกระดับการด�าเนินการ
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ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นายสรศักด์ิ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

และนายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

(UNDP) ประจ�าประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พร้อม

กล่าวถ้อยแถลงความร่วมมือฯ โดยมี นางพรพิศ เพชรเจริญ                        

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.โลวิต้า รามกุทธี            

รองผู้แทน UNDPร่วมลงนามในฐานะพยาน

 โอกาสนี ้ ส�านกังานฯ ขอเป็นโซ่ข้อกลางทีจ่ะเป็นผู้ประสาน

และเช่ือมโยงแนวทางขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง

กบัการพฒันาทีย่ั่งยืนไปยงั ส.ส. และ ส.ว.โดยการน�า ๑๗ เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื ไปบูรณาการร่วมกับการท�างานด้านนติบิญัญตัิ

ผ่านกลไกของรัฐสภา คณะ กมธ. และหน่วยงานในสังกัด

รัฐสภา ในการแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ ของสังคม โดยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่า ความร่วมมือกันของทั้ง ๒ ฝ่ายจะส่งเสริมให้รัฐสภา                         

ภาครฐัสภา : ความเร่งด่วนในการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและเรื่องการเคลื่อนย้ายของประชากรเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า : ความท้าทาย โอกาสและการแก้ไขปัญหา

โอกาสน้ี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร ได ้ร ่วมน�าเสนอรายงานร่วมกับ Ms. 

ToneWilhelmsen ประธานรัฐสภานอร์เวย์ ในหัวข้อหนึ่ง

ทศวรรษที่เหลืออยู่สู่การบรรลุวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

ปีค.ศ. ๒๐๓๐  โดยประธานรัฐสภาไทยกล่าวสรุปภาพรวม

ระดับโลกเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ของนานาประเทศนบัตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

เป็นต้นมา ทีแ่ม้จะยงัมคีวามแตกต่างหลากหลายและส่วนใหญ่ยงั

คงด�าเนนิไปอย่างล่าช้ากว่าเป้าหมายท่ีได้วางไว้ แต่อย่างไรกต็าม 

รัฐสภาท่ัวโลกภายใต้การสนับสนนุของ IPU สามารถมีบทบาทท่ี

ส�าคญัยิง่ในการขบัเคลือ่นSDGs ให้บรรลเุป้าหมายในระยะเวลา 

๑๐ ปีที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ด้วยการด�าเนินการ

อย่างจรงิจงัในทกุระดบั โดยเฉพาะอย่างยิง่ความร่วมมอืระหว่าง

รัฐสภาในบริบทของความท้าทายจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ทั้งนี้ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และ พล.อ.เลิศรัตน์ 

รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยในการ

ประชุมประธานรัฐสภาโลกครั้งที่ ๕ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วย 

******

ในฐานะตัวแทนของปวงชนสามารถพัฒนากระบวนการท�างาน

ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เทคนิค และวิธีปฏิบัติ

ตามหลกัสากล จาก UNDP มาช่วยสนบัสนนุการปฏบิตังิานของ

รัฐสภาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถ

เชือ่มโยงการท�างานด้านการพฒันาฯ ร่วมกบัภาครฐั ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน และองค์การระหว่างประเทศ ท่ีจะบูรณาการ                         

ร่วมกันในทุกภาคส่วนอันจะก่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนสังคม

จนเกิดผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาที่ยั่งยืน



สภาผู้แทนฯ สหรัฐผ่านร่างนโยบายป้องกันประเทศ
ประจ�ำปี 
	 วันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๓	สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ

ผ่านร่างกฎหมายนโยบายการป้องกันประเทศประจ�าปี	โดยร่าง

กฎหมายนี้เป็นกฎหมายความม่ันคงแห่งชาติ	 (National	

Defense	 Authorization	 Act	 หรือ	 NDAA)	 จะอนุญาตให้

สหรัฐใช้เงินกว่า	๗.๔	แสนล้านดอลลาร์	ในปีงบประมาณหน้า	

ฮ่องกงตัดสิทธิ์ ๑๒ ผู้สมัครฝ่ำยประชำธิปไตย           
ลงเลือกตั้งสภำนิติบัญญัติ 
	 วันที่ 	 ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 ฮ ่องกงตัดสิทธิ์

นักเคล่ือนไหวฝ่ายประชาธิปไตย	 ๑๒	 รายในการลงสมัคร

รับเลือกตั้ง	โดยอ้างขาดคุณสมบัติ	การตัดสิทธิ์และการจับกุม

นกัเคล่ือนไหวฝ่ายประชาธิปไตยเป็นพฒันาการล่าสดุทีเ่กดิขึน้

หลังจากรัฐบาลจีนประกาศใช้กฎหมายความม่ันคงแห่งชาติ

ฉบับใหม่กับฮ่องกงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	 โดยรัฐบาล

ฮ่องกงยืนยันว่า	 ผู ้เสนอช่ือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

นิติบัญญัติ	 ๑๒	 ราย	 โดนห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งในเดือน

กันยายนนี้	 โดยแถลงการณ์ถึงพฤติกรรมและทัศนะทาง

โดยสภาผูแ้ทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายฉบบัน้ีด้วยคะแนนเสยีง	

๒๙๕	ต่อ	๑๒๕	เนื้อหาร่างกฎหมายประกอบด้วยการเพิ่มเงิน

ค่าแรงให้ทหารสหรฐั	ให้เงนิสนับสนนุกองทพัเพือ่เตรยีมพร้อม

รับมือการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 และมี

ส่วนหนึ่งที่ก�าหนดให้เปลี่ยนช่ือสถานที่ทางการทหารบางแห่ง

ท่ีตั้งช่ือตามบุคคลท่ีอยู่ฝ่ายสมาพันธรัฐท่ีสนับสนุนระบบทาส	

สมัยสงครามกลางเมือง	 รวมทั้งเสนอให้รัฐและเมืองในสหรัฐ	

ถอดรูปปั้นของบุคคลส�าคัญของฝ่ายสมาพันธรัฐออก	 อย่างไร

ก็ตาม	 ท�าเนียบขาวยืนกรานคัดค้านการเปลี่ยนช่ือสถานที่

ทางการทหาร	 และหากร ่างกฎหมายฉบับนี้ถูกยื่นต ่อ

ประธานาธิบดีโดยไม ่มีการแก้ไข	 ที่ปรึกษาอาวุโสของ

ประธานาธิบดีจะแนะน�าให ้ประธานาธิบดีใช ้สิทธิ์วี โต ้	

ส่วนวุฒิสภาสหรัฐยังไม่ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว	 โดยสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะต้องปรับแก้กฎหมายร่วมกัน

ให้เป็นฉบับเดียวก่อนส่งให้ท�าเนียบขาวพิจารณา	v

การเมืองของคนเหล่าน้ี	 ที่ละเมิดรัฐธรรมนูญและค�าปฏิญาณ

ภกัดต่ีอรฐับาลฮ่องกงและจนีแผ่นดนิใหญ่	 ซึง่รวมถงึการส่งเสริม

เอกราชและการแทรกแซงของรัฐบาลต่างชาติ	 หลายคน
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รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
รั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
รั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
รั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ

ที่โดนตัดสิทธิ์โพสต์จดหมายแจ้งการตัดสิทธิ์ของพวกเขา

ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงโจชัว หว่อง นักเคลื่อนไหวฝ่าย

ประชาธิปไตยคนดัง ทวีตว่า "ปักกิ่งแสดงถึงความเพิกเฉย

ต่อเจตจ�านงของชาวฮ่องกง เหยียบย�่าการปกครองตนเอง

ของเมืองนี้" พร้อมกบักล่าวถงึการเคลือ่นไหวล่าสดุว่า เป็นการ

ปราบปรามขบวนการสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกง

ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา v

รัฐสภาตุรกีผ่านร่างกฎหมายสื่อสังคมออนไลน์ 
 วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  รัฐสภาตุรกีผ่านร่าง

กฎหมายให้อ�านาจรัฐบาลควบคุมส่ือสังคมออนไลน์ ภายใต้

กฎหมายดงักล่าว ยกัษ์ใหญ่ด้านสือ่สงัคมออนไลน์อย่างเฟซบุค๊

และทวติเตอร์ ต้องมผีูแ้ทนท้องถิน่ในตรุก ีและต้องปฏบิตัติาม

ค�าสั่งศาลตุรกี กรณีต้องถอดเนื้อหาออกจากส่ือของตน หาก

ไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องโทษปรบัหนกั ขณะทีน่กัวิจารณ์กงัวลว่า

จะเกดิผลกระทบต่อเสรภีาพในการพดูและการแสดงออก ท้ังน้ี 

กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์

ทีม่ปีระชาชนกว่าล้านใช้บริการทกุวัน และข้อมลูผู้ใช้เซร์ิฟเวอร์

ชาวตรุกก็ีต้องถกูเกบ็ไว้ในตรุก ีด้านประธานาธบิดเีรเจ๊พ ไตยบึ 

แอร์ดวน ของตุรกี ให้ค�ามั่นว่า จะเข้มงวดเรื่องการควบคุม         

ผูน้�าสหรฐัฯ เสนอให้เล่ือนการเลือกตัง้ประธานาธบิด ี
 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประธานาธิบดีโดนัลด์ 

ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐฯ กล่าวผ่านทางทวิตเตอร์เสนอให้เลื่อนการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สื่อสังคมออนไลน์ของรัฐบาล หลังมีผู ้ใช้สื่อสังคมออนไลน์             

ดูหมิ่นนายเบรัต อัลเบย์รัค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

รวมทั้งภรรยาและบุตรสาวของเขา หลังการให้ก�าเนิดบุตร

คนที่ ๔ v

ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 

โดยประธานาธิบดีทรัมป์ ระบุว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดี

ควรเลื่อนออกไปจนกว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิได้อย่าง

ปลอดภยัและเหมาะสม พร้อมยนืยนัว่า การเลอืกตัง้ด้วยระบบ

ไปรษณีย์ จะท�าให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งน้ี เป็นการ

เลือกตั้งที่ทุจริตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ และจะกลายเป็น

ความอับอายครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง

ก�าหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นอ�านาจของ

รัฐสภา ซึ่งพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทน

ราษฎร ขณะที่ผลการส�ารวจจากหลายส�านัก ระบุว่า คะแนน

นิยมของนายโจ ไบเดน ตัวแทนลงสมัครเข้าชิงต�าแหน่ง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรคเดโมเเครต ทิ้งห ่าง

ประธานาธิบดีทรัมป์ v
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ซูจีประกำศสู้ศึกเลือกตั้งหวังคว้ำชัยสมัยที่สอง 
	 วันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๖๓	นางออง	ซาน	ซู	จี	ที่ปรึกษา

แห่งรฐัของเมยีนมา	ประกาศลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมัยทีส่อง	

ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้	 โดยยังคงลง

สมัครในเขตกอว์มูเช่นเดิม	โดยนางออง	ซาน	ซู	จี	วัย	๗๕	ปี	

เดินทางไปยื่นเอกสารใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัครที่ส�านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งในเมืองสิเรียม	 ชานเมืองย่างกุ้ง	

หลังจากได้ประกาศจุดยืนเมื่อเดือนที่แล้ว	 ว่าเธอจะลงสมัคร

รับเลือกต้ังชิงต�าแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง

ทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้	 โดยยังคงลงสมัครที่เขตเลือกตั้ง

กอว์ม	ูในนครย่างกุง้	ทีเ่ธอคว้าชยัอย่างถล่มทลายเมือ่	๕	ปีก่อน	

ท่ามกลางผู้สนับสนุนพรรคเอ็นแอลดีจ�านวนมากที่มารอให้

ก�าลังใจ	 นางซูจี	 พาพรรคเอ็นแอลดีชนะการเลือกตั้งอย่าง

ถล่มทลายเม่ือปี	 ๒๕๕๘	 ท�าให้อ�านาจของรัฐบาลเผด็จการ

ทหารที่ปกครองประเทศมายาวนานกว่า	 ๕	 ทศวรรษต้อง

ส้ินสุดลง	 แต่ตัวเธอเองไม่สามารถขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้	

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญของพม่าที่ร ่างสมัยรัฐบาลทหารไม่

อนุญาตให้บุคคลที่มีคู ่สมรสหรือบุตรเป็นพลเมืองต่างชาติ											

รับต�าแหน่งผู้น�าประเทศ	 ท�าให้นางซูจีต้องเสนอชื่อผู้อื่นข้ึน												

 ออกนโยบำยสนับสนุนอุตสำหกรรมวงจรรวมและ
ซอฟต์แวร์
	 วันที่	 ๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 รัฐบาลจีนได้ออกนโยบาย

สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมวงจรรวม	(IC)	และซอฟต์แวร์

ให้มคีณุภาพสงู	โดยรฐัสภาจนีระบใุนแถลงการณ์ว่า	มาตรการ

รับต�าแหน่งแทน	 แล้วตั้งต�าแหน่งท่ีปรึกษาแห่งรัฐขึ้นมาใหม	่

พร้อมประกาศว่าเธอจะอยู่เหนือประธานาธิบดี	อย่างไรก็ตาม

ตลอดช่วงการด�ารงต�าแหน่งท่ีผ่านมา	 นางซูจี	 ยังคงล้มเหลว									

ที่จะแก้ปัญหาการกดขี่มุสลิมโรฮีนจาในรัฐยะไข่	 เน่ืองจากมี								

ข้อจ�ากัดจากรัฐธรรมนูญ	ที่ยังคงให้โควตาตัวแทนจากกองทัพ

อกีร้อยละ	๒๕	ทัง้ในสภาผูแ้ทนราษฎร	และวฒุสิภา	ท�าให้พวก

เขาสามารถใช้อ�านาจในการยบัยัง้มตต่ิาง	ๆ 	ท�าให้เป็นเรือ่งยาก

ที่รัฐบาลของนางซจีูจะปฏรูิปหลาย	ๆ	 ด้านได้ตามชอบ	ส�าหรบั

การเลอืกตัง้ทั่วไปของเมียนมาร์	 จะมีขึ้นในวันที่	 ๘	 พฤศจิกายนน้ี

โดยจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกชุดใหม่ทั้ง	๖๔๔	ที่นั่ง	แบ่งเป็น	

๓๓๐	ทีน่ั่งในสภาผู้แทนราษฎร	และ	๑๖๘	ทีน่ั่งในวฒุสิภา	และ								

มีสัดส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์อีก	๒๙	ที่นั่ง	v

ดังกล่าวประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัท															

ในอุตสาหกรรม	IC	และซอฟต์แวร์	การสนับสนุนการเงินจาก

กองทุนท่ีรฐับาลลงทุน	และยกระดับการคุม้ครองทรพัย์สนิทาง

ปัญญาส�าหรับบริษัท	 รวมถึงนโยบายเพื่อส่งเสริมการวิจัย										

การค้าขาย	การศึกษา	แอปพลิเคชันตลาด	และความร่วมมือ

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า	บริษัทที่

ประกอบธรุกจิด้าน	IC	และซอฟต์แวร์ทกุประเภททีจ่ดัตัง้ในจนี

จะได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว	พร้อมเสริมว่า	จีนจะ

ยกระดบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิส�าหรบับรษิทัต่างชาตใินส่วน

ของการลงทุนและพัฒนา	 รวมทั้งหน่วยงานของรัฐบาล																		

ที่ เกี่ยวข ้องและรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องก�าหนดนโยบาย																					

ท่ีสอดคล้องกันโดยเร็วท่ีสดุ	 เพือ่ผลกัดันการพฒันาคณุภาพสงู

ของอุตสาหกรรม	v



รอบรั้วสภา - ข่าวต่างประเทศ 43

ผู้น�ำสหรัฐฯ ลงนำมค�ำส่ังขยำยมำตรกำรเยียวยำ
ผลกระทบจำกโรคโควิด-19
	 วันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๖๓	ประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	

ผูน้�าสหรฐัฯ	ลงนามค�าสัง่ฝ่ายบรหิาร	จ�านวน	๔	ฉบบั	เพือ่ขยาย

มาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19	

โดยหน่ึงในค�าส่ังดังกล่าว	 เป็นการจัดสรรเงินช่วยเหลือ

ให้แก่ผู ้ว ่างงานชาวอเมริกันหลายล้านคน	 อีกสัปดาห์ละ	

นำยกรัฐมนตรีศรีลังกำสำบำนตนเข้ำรับต�ำแหน่งใหม่
	 วันที่	 ๙	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 นายมหินทะ	 ราชปักษา	

(Mr.	Mahinda	Rajapaksa)	สาบานตนเข้ารับต�าแหน่งนายก

รัฐมนตรีคนใหม่ของศรีลังกา	 โดยพิธีมีขึ้นที่วัด	 Kelaniya	

ในเมืองโคลัมโบ	 ต่อหน้าคณะทูตและสมาชิกรัฐสภา	 ทั้งนี	้

นายราชปักษาเข้าสาบานตนในฐานะนายกรัฐมนตรีของศรีลังกา

เป็นสมัยที่	 ๔	 แล้ว	 โดยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดซึ่งมีข้ึน

เมื่อวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๖๓	พรรคของนายราชปักษา	ได้รับ

ชัยชนะและได้รับจัดสรรที่นั่งในรัฐสภาไปถึง	 ๑๔๕	 ท่ีน่ังจาก

ทั้งหมด	 ๒๒๕	 ที่น่ัง	 ในขณะที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้เข้าสาบานตน

๔๐๐	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 หรือประมาณ	 ๑๒,๐๐๐	 บาท	 โดย

ประธานาธิบดีทรัมป์	 ระบุว่า	 เงินช่วยเหลือดังกล่าว	 มีความ

จ�าเป็นส�าหรับผู้ว่างงาน	และเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาเหล่านั้น

กลบัไปท�างาน	โดยรฐับาลกลางจะจ่าย	ร้อยละ	๗๕	ของจ�านวน

เงินดังกล่าว	และรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้จ่ายส่วนที่เหลือ	ทั้งนี้	

สหรฐัฯ	เป็นประเทศทีมี่ผูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติจากโรคโควดิ-19	

มากทีส่ดุในโลก	มยีอดผูเ้สยีชวีติอยูท่ีป่ระมาณ	๑๖๒,๐๐๐	คน	

และมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ	๕	ล้านคน	ขณะที่การลงนามค�าสั่ง

ดังกล่าว	 เกิดขึ้นเพียงวันเดียว	 หลังจากการเจรจามาตรการ

เยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19	 รอบใหม่ระหว่างสภา												

ผูแ้ทนราษฎรซึง่น�าโดยพรรคเดโมเครตกบัท�าเนียบขาวประสบ

ความล้มเหลว	โดยพรรคเดโมแครตเตือนว่า	ค�าสั่งฝ่ายบริหาร

ของประธานาธิบดีทรัมป์	มีความคลุมเครือทางกฎหมาย	และ

เตรียมยื่นฟ้องคัดค้านค�าสั่งดังกล่าว	v

ในสปัดาห์เดยีวกนั	นอกจากนี	้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ของ

ศรีลังการะบุว่า	 การเลือกตั้งครั้งน้ีเป็นครั้งท่ีมีความสงบ

เรยีบร้อยมากทีส่ดุครัง้หนึง่ในประวตัศิาสตร์ของศรีลงักา	และ

ยังมีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นจ�านวนมากถึงร้อยละ	๗๑	 แม้ว่า

สถานการณ์ภายในประเทศจะอยู่ท่ามกลางมาตรการควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ซึ่งส่งผลให้การเลือกตั้ง													

ได้มีการเลื่อนออกไปถึง	 ๒	 ครั้ง	 อย่างไรก็ดี	 ขณะนี้ศรีลังกา												

มจี�านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19	รวม	๒,๙๘๔	คน	ผูป่้วยทีร่กัษาหาย	

๒,๘๑๙	 คน	 และเสียชีวิต	 ๑๒	 คน	 ส�าหรับรัฐสภาศรีลังกา

ปัจจุบันเป็นชุดที่	๑๖	และเป็นระบบสภาเดียว	(Unicameral)	

มีสมาชิกในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ	 จ�านวน	 รวม	 ๒๒๕	 คน	

เป็นชาย	๒๑๒	คน	และเป็นสตร	ี๑๓	คน	(คดิเป็นร้อยละ	๕.๗๘)	

การเลือกตั้งครั้งล ่าสุดเมื่อวันที่ 	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘																				

โดยรัฐสภามีวาระ	๖	ปี	สมาชิกรัฐสภา	๑๙๖	คน	มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงจากเขตเลือกต้ังทั่วประเทศทั้งหมด	 ๒๒	 เขต	

และสมาชิกจ�านวน	 ๒๙	 คน	 มาจากการเลือกตั้งแบบใช้เขต

ประเทศเป็นเกณฑ์	v
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จีนขยำยวำระกำรท�ำงำนของสภำนติบิญัญัตฮ่ิองกง 
 วันที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๖๓	เนื่องมาจากปัญหาทางการ

เมอืงเพือ่ป้องกนัไม่ให้กลุ่มผู้เรยีกร้องประชาธิปไตยชาวฮ่องกง

ปลกุระดมพลเมอืงประท้วง	หลงัจากท่ีรฐับาลจีนประกาศบงัคบั

ใช้กฎหมายด้านความมั่นคงฉบับใหม่ที่มีความแข็งกร้าวขึ้น

เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	ทั้งนี้	การขยายวาระการท�า

หน้าท่ีของสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงในครั้งนี้จะส่งผลให้

สมาชิกสภาฯ	สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เกิน	๑	ปี	จนกว่า

จะมีการเลือกสภานิติบัญญัติชุดใหม่	(ชุดที่	๗)	ที่มีวาระ	๔	ปี	

นอกจากน้ี	 สภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน					

ผู้ประท้วงชำวเลบำนอนเสนอจัดกำรเลือกตั้งใหม่
	 วันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๖๓	ผู้ประท้วงในกรุงเบรุตได้บุกรุก

เข้าไปในอาคารกระทรวงการต่างประเทศของเลบานอน	และ

ส�านักงานใหญ่ของสมาคมการธนาคารของประเทศ	ในระหว่าง

การเดินขบวนที่สืบเนื่องมาจากเหตุระเบิดครั้งใหญ่เม่ือ

วันอังคารที่	๔	สิงหาคม	๒๕๖๓	ที่ผ่านมา	ซึ่งท�าให้มีผู้เสียชีวิต

อย่างน้อย	 ๑๕๘	 ราย	 โดยอาคารกระทรวงที่ถูกบุกรุกคือ

อาคารที่ได้รับความเสียหายจากการระเบิด	 และมีการปะทะ

กันรุนแรงระหว่างผู ้ประท้วงกับเจ ้าหน้าที่ ในบางพื้นที	่

โดยต�ารวจได้ยิงแก๊สน�้าตาใส่ผู ้ชุมนุมที่ขว้างปาวัตถุต่าง	 ๆ	

ใส่เจ้าหน้าที่	 และมีรายงานว่ามีผู้ได้ยินเสียงปืนจากจัตุรัส

อลัชฮุะดาอ์	(Martyrs	'Square)	ใจกลางกรงุเบรตุด้วย	กาชาด

สากลในพื้นที่รายงานว่า	 มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับการรักษา

ในจดุเกดิเหต	ุ๑๑๗	คน	และอกี	๕๕	คนต้องน�าส่งโรงพยาบาล

ใกล้เคียง	 ชาวเลบานอนจ�านวนมากไม่พอใจรัฐบาลท่ีไม่ได้

ป้องกันเหตุระเบิดท่ีโกดังเก็บแอมโมเนียมไนเตรตมากกว่า	

๒,๐๐๐	ตนั	ซ่ึงเป็นสารเคมีอนัตรายทีถ่กูยดึมาจากเรอืล�าเลยีง

ยงัประกาศสนบัสนนุนโยบายของคณะผูบ้รหิารฮ่องกงเมือ่วนัที่

๑๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 ให้เลื่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ

ฮ่องกงที่จะจัดขึ้นในวันที่	๖	กันยายน	๒๕๖๓	ออกไปอีก	๑	ปี	

ด้วยเหตุผลเรื่องความจ�าเป็นและความเหมาะสม	 ปัจจุบัน

สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงมีสมาชิก	 จ�านวน	๗๐	คน	 เป็น

ระบบสภาเดียว	 โดยสมาชิก	 ๓๕	 คนมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงจากเขตพืน้ที	่ และสมาชกิอกี	๓๕	คน	มาจากการเลอืกต้ัง

ผูแ้ทนของกลุม่อาชีพต่าง	ๆ 	โดยประธานสภานิตบิญัญตัมิาจาก

การเลือกตั้งของสมาชิกสภานิติบัญญัติ	 ส�าหรับอ�านาจหน้าท่ี

หลกัของสภานิตบัิญญตัฮ่ิองกง	คอื	การตรากฎหมาย	การแก้ไข

และการยกเลกิข้อกฎหมาย	การพจิารณาตรวจสอบและอนมุติั

งบประมาณ	 การเก็บภาษี	 และตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ	

รวมทัง้การตรวจสอบการท�างานของฝ่ายบริหาร	 การให้การรบัรอง

และถอดถอนผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลสูงสุด	 รวมถึง

หวัหน้าผูพ้พิากษาศาลสงู	 นอกจากนีย้งัมอี�านาจในการถอดถอน

หัวหน้าฝ่ายบริหารด้วย	v

สินค้าเมื่อหกปีก่อน	 แต่ไม่เคยมีการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บให้

ปลอดภัย	 แม้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ดูแลจะร้องขอหลายคร้ัง

ชาวเลบานอนจ�านวนมากจึงเกิดความไม่ไว้วางใจ	และมองว่า

มีการทุจริต

										ด้านนายกรัฐมนตรีฮัสซัน	ดิอับ	ของเลบานอน	ออก

แถลงการณ์	จะเสนอท่ีประชมุคณะรฐัมนตร	ี เพือ่ขอความเหน็ชอบ

ให้มกีารเลอืกตัง้รฐัสภาก่อนก�าหนดเพือ่หาทางออกจากวกิฤต	ิ	

โดยจะมีการประชุมผ่านการสื่อสารทางไกลของกลุ่มประเทศ

ผู้บริจาค	 ซึ่งประธานาธิบดีเอมมานูเอล	 มาครง	 แห่งฝร่ังเศส	

เป็นผู้จัดการประชุมเพื่อรวบรวมเงินช่วยเหลือฟื้นฟูเลบานอน	

v
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เกำหลีเหนือสั่งยกเลิกกำรล็อกดำวน์เมืองแกซอง 
 วันที	่ ๑๔	สงิหาคม	๒๕๖๓	คณะกรรมการกรมการเมือง

ของพรรคแรงงาน	 โดยมีนายคิม	 จองอึน	 ผู ้น�าสูงสุดของ

เกาหลีเหนือเป็นประธาน	 มีมติให้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์

เมืองแกซอง	 ใกล้ชายแดนสองเกาหลี	 หลังปิดเมืองมาครบ	

๓	สัปดาห์เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า	๒๐๑๙

ระบุว่าที่ผ่านมา	 มาตรการกักกันประชาชนในบ้านช่วยให้

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุท้องถิน่ควบคมุโรคได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

โดยนายคิมกล่าวว่า	เรือ่งนีบ้่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น

ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างจริงจัง	 โดยก่อนหน้านี	้

เกาหลีเหนือสั่งให้ล็อกดาวน์เมืองแกซองเม่ือเดือนก่อน	

หลังชายชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งเดินทางกลับจากเกาหลีใต	้

มีอาการไม่สบาย	 สงสัยว่าติดโรคโควิด-19	 ไปพบแพทย์ของ

โรงพยาบาลในเมืองแกซองเขาเข้ารับการตรวจและถูกรักษาตัว

ในห้องแยก	 นอกจากนี้	 นายคิมได้สั่งปลดนายกรัฐมนตรี

คิม	แจ-รยอง	โดยแต่งตั้งนายคิม	ต๊อก-ฮุน	ประธานคณะกรรมาธิการ

ด้านงบประมาณของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ด�ารงต�าแหน่ง

แทน	 จากความบกพร่องในเรื่องบริหารจัดการเศรษฐกิจ

น�้าท่วม	 และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของชายชาวเกาหลีเหนือ

จากฝั่งเกาหลีใต้เมื่อเดือนก่อน	พร้อมแต่งตั้งนายรี	 พยองโชล	

ซึ่งมีบทบาทส�าคัญด้านโครงการพัฒนาขีปนาวุธให้ด�ารง

ต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนใหม่	v

อนิโดนเีซียเพิม่กำรพึง่ตนเองสร้ำงโอกำสจำกวิกฤติ
โรคร้ำย
	 วันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๖๓	ประธานาธิบดีโจโค	วิโดโด	

แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในกรุงจาการ์ตา	 เนื่องในโอกาส

วันชาติของอินโดนีเซีย	 และในปีนี้เป็นวาระการเฉลิมฉลอง

ครบรอบปีที่	 ๗๕	 ด้วย	 มีสาระส�าคัญว่าตอนนี้อินโดนีเซีย									

เหมือน	"คอมพิวเตอร์ที่ก�าลังถูกไวรัสเล่นงาน"	จนต้อง	"ปิดเครื่อง	

เปิดใหม่	แล้วลงโปรแกรมใหม่"	อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศเดียว

ซึ่งต้องเผชิญกับวิกฤติรอบด้าน	 ท่ีเป็นผลจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 ทั่วโลกก็เช่นกัน	 อย่างไร

ก็ตาม	อินโดนีเซียต้องไม่ปล่อยให้วิกฤติด้านสาธารณสุขครั้งนี้

ฉดุรัง้บ้านเมอืงให้ถอยกลบัหลงัอกี	 แต่ใช้วกิฤตคิรัง้นี	้ "สร้างเสรมิ

โอกาสให้กับทุกคนในประเทศ"	 โดยการยกระดับความ

ปลอดภัยด้านอาหาร	ซึง่ทีด่�าเนนิการไปแล้วคอืการปรบัสภาพ

ผืนดินในจังหวัดกาลีมันตันกลาง	 บนเกาะบอร์เนียว	 ให้เป็น

พื้นที่การเกษตร	 และยังมีแผนขยับขยายโครงการไปยังอีก

หลายจังหวัดด้วย	 เพื่อสร้างงานให้กับประชาชน	 ในส่วนของ

นโยบายด้านพลังงาน	 ควรมีการใช้พลังงานผลิตเองภายใน

ประเทศมากขึ้น	 ลดการน�าเข้าเชื้อเพลิง	และพึ่งพาตนเองให้

ได้มากที่สุด	 เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ปัจจุบันพลังงานจากไบโอดีเซลที่ใช้อยู ่ในอินโดนีเซียนั้น	

ผลิตจากปาล์มประมาณ	๓๐%	v
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๒๒		กรกฎาคม	๒๕๖๓		นายปดิพัทธ์	สันติภาดา	
ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 การสื่อสารมวลชน
และการมส่ีวนร่วมของประชาชน	สภาผู้แทนราษฎร	รบัหนงัสอื
จากนายรุ่งเรือง	 ระหมันยะ	 ตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น	
จ.	 สงขลา	 ขอให้รัฐบาลยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีในโครงการ
จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต	 หรือ	
โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ	 เนื่องจากรัฐบาลและศูนย์
อ�านวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ด�าเนินการ
โครงการดังกล่าวมีความคลุมเครือ	 มีการรวบรัดขั้นตอนโดย
อนุมัติโครงการทั้ง	ๆ	ที่ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบและรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคประชาชน	 เป็นการด�าเนินโครงการโดย
ขาดกระบวนการการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน	ทางเครอืข่าย

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่ 	 ๒๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 นายเอกชัย	 ทรง
อ�านาจเจริญ	 โฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ	์
สภาผูแ้ทนราษฎร	เปิดเผยผลการประชมุคณะกรรมาธกิารเรือ่ง
แนวทางการเปิดตลาดการน�าเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน	หรือ	AFTA	โดยมีรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
เข้าร่วมประชมุ	ว่า	การน�าเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซยีน	
หรือ	 AFTA	 นั้นได้ด�าเนินการโดยคณะอนุกรรมการบริหาร
การน�าเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรอีาเซยีนเพือ่ให้เป็นไปตาม
ความตกลงการค้าเขตเสรีอาเซียนที่ไทยจะต้องเปิดตลาดน�าเข้า
ข้าวตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ซึ่งคณะอนุกรรมการได้พิจารณา
แนวทางการเปิดตลาดและยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์
ซึง่มสีาระส�าคญัเกีย่วกบักระบวนการ	ขัน้ตอน	หลักเกณฑ์	และ
เง่ือนไขในการน�าเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรอีาเซยีนซึง่ขณะนี้

จึงขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการนี้และหากรัฐบาลจะด�าเนินการ
โครงการนี้ต่อไปต้องยึดหลักระเบียบของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง
ทั้งในด้านของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเน่ืองจาก
เป็นโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับชุมชนและ
คนในหมู่บ้าน	 จ�าเป็นต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน	]

อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	 ทั้งนี้	
การน�าเข้าข้าวดังกล่าวจะต้องน�ามาใช้ในกิจการของตนเพ่ือ
แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น	ไม่รวมถึงการสีข้าวของ
โรงสแีละไม่ใช่การอนญุาตให้น�าข้าวสารเข้ามาขายต่อเป็นเมลด็
ข้าวสารนอกจากน้ีการน�าเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรอีาเซยีน
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการก่อนจึงจะน�าเข้าได้
ผ่านการก�าหนดด่านน�าเข้าและก�าหนดช่วงเวลาน�าเข้า	๕	เดือน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน	]

แวดวง
กรรมาธิการ
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คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม สภาผู้แทน
ราษฎร
	 วันที่	๒๙		กรกฎาคม	๒๕๖๓		นายอภิชาติ	ศิริสุนทร	

ประธานกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
สภาผู้แทนราษฎร
 วนัที	่ ๓๐	 กรกฎาคม	๒๕๖๓	 นายเอกชยั	ทรงอ�านาจเจรญิ

โฆษกกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 สภาผู้แทนราษฎร	

แถลงข่าวถึงผลการประชุม	กมธ.	ว่า	ได้มีการพิจารณากรณี

สิ่งแวดล้อม	 และนายมานพ	 คีรีภูวดล	 โฆษก	 กมธ.	 วิสามัญ

พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน	

สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือจากนายประทีป	 นวลเศรษฐ	

ทนายความผู้ได้รับมอบอ�านาจจากตัวแทนชาวบ้าน	ต.	ป่าเลา	

อ.	 เมือง	 จ.เพชรบูรณ์	 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีจัดท�าและ

แก้ไขหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง	 (นสล.)	 เลขท่ี	 พช.๑๕๙											

ลงวนัท่ี	๑๓	มนีาคม	๒๕๔๑	 โดยพลการ	หลงัมกีารออกหนงัสอื											

ที่ผิดต�าแหน่งกันระหว่าง	ปี	พ.ศ.	๒๔๖๙	และ	พ.ศ.	๒๕๔๑	

ท�าให้ชาวบ้านถูกด�าเนินคดี	จนได้รับความเดือดร้อน	จึงขอให้	

กมธ.	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือส�าคัญ

ดังกล่าวว่าเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายหรือไม่	 พร้อมขอให้

เจ้าหน้าทีท่ีด่นิ	เข้ารงัวดัพืน้ทีท่ีด่นิใหม่อกีครัง้	เพือ่ให้เขตทีด่นิ

มีความชัดเจน	ถูกต้อง	และเกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น		]

การสร้างศูนย์พัฒนาผลไม้สดเพื่อการส่งออกจังหวัดพิษณุโลก	

และเรื่องแนวทางการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน	พร้อมเชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย	 โดยที่ประชุม	 กมธ.	

ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	 ว่า	 ขอให้จังหวัดพิษณุโลก

ทบทวนการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 เป็น

หน่วยงานหลกัในการจัดต้ังศนูย์ผลไม้สด	 เพือ่การส่งออก	เพือ่

ประโยชน์แก่เกษตรกร	 พร้อมเพ่ิมศักยภาพในการส่งออกให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการส่งออกและแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า

วัตถุดิบ	 และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	 นอกจากนี	้

กมธ.	 การเกษตรฯ	 จะได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 และ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร	 มาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง									

ต่อที่ประชุม	กมธ.	ในการประชุมครั้งต่อไป			]
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คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง 
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้
แทนราษฎร
	 วันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๖๓			นายสมศักดิ์	พันธ์เกษม	

ประธานกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 สถาบันการเงินและ

ตลาดการเงิน	 สภาผู้แทนราษฎร	 	พร้อมด้วยนายโชติพิพัฒน์		

เตชะโสภณมณี		ส.ส.	พรรคภูมิใจไทย	รับหนังสือจากนายอนุวัตร

ยาวุฒิ	 ตัวแทนคนขับแท็กซ่ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถาบันการเงิน

โดยร้องเรียนการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่ผิดหลักเกณฑ์มาตรการ

ผ่อนผันช่วยเหลือผลกระทบช่วงโควิด-19	 ของธนาคาร

เกียรตนิาคนิ	 เนือ่งจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวได้ประกาศให้

ความร่วมมือในการพักช�าระหนี้เงินต้นให้แก่ผู ้เช่าซื้อตาม

มาตรการของรัฐบาลทางกลุ่มผู้ร้องเรียนในฐานะลูกหน้ีของ

สถาบนัการเงนิจงึได้แสดงเจตนาและกรอกข้อมลูตามทีก่�าหนด

เพือ่ขอรับการพกัช�าระเงนิต้นตามสญัญาเช่าซือ้แต่กลบัปรากฏ

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแ้ทน
ราษฎร
	 วันที่		๖	สิงหาคม		๒๕๖๓		นายสุเทพ	อู่อ้น	ประธาน

คณะกรรมาธิการการแรงงาน	สภาผู้แทนราษฎร	แถลงถึงการ

แก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ	 ที่มีอยู่กว่า	 ๗	

แสนคน	 โดยเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	

คุ ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 ที่มีหลักการและเหตุผล

สนบัสนุนให้ยกเลิกมาตรา	๔	ของ	พ.ร.บ.	คุม้ครองแรงงานฉบบั

เดิม	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานโดยรวม

	 ด้านนายทวศัีกด์ิ	ทกัษณิ	โฆษกคณะกรรมาธกิารฯ	กล่าว

ว่า	เนื่องจาก	พ.ร.บ.	คุ้มครองแรงงาน	ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้	

ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแรงงานในปัจจุบัน	 ที่มีผู้ใช้

แรงงานในหน่วยงานภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 โดยไม่มีกฎระเบียบ	

ข้อบังคับที่คุ้มครองให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายว่า

ในภายหลงัว่าสถาบนัการเงนิดงักล่าวได้คดิดอกเบีย้ในระหว่าง

การพักช�าระหน้ีในอัตราท่ีสูงมากซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการ

ช่วยเหลือของภาครัฐ	 และท�าให้ประชาชนเกิดความสับสน

เข้าใจผิด	 อีกทั้งยังเป็นการใช้ช่องว่างทางกฎหมายซ�้าเติม

ประชาชนท่ีก�าลงัได้รบัผลกระทบด้วยจึงขอให้	กมธ.	ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและและให้ความเป็นธรรมด้วย			]

ด้วยการคุ้มครองแรงงาน	ดังนั้น	จึงเห็นควรแก้ไข	โดยยกเลิก

มาตรา	๔	และเพิม่เตมิกฎระเบยีบท่ีค�านึงถึงสทิธปิระโยชน์ของ

ลูกจ้างให้มากกว่าที่กฎหมายเดิมก�าหนด		]
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คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภา  
ผู้แทนราษฎร
	 วันที่		๖		สิงหาคม	๒๕๖๓		นายปกรณ์		มุ่งเจริญพร	

ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	 สภาผู้แทนราษฎร	

เปิดเผยผลการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มเบี้ยเส่ียงภัย

ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านหรือ	 อสม.	 และ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน�้า
ทั้งระบบ  สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 นายวีระกร	 ค�าประกอบ											

รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง										

การบรหิารจดัการลุม่น�า้ท้ังระบบ	สภาผู้แทนราษฎร	กล่าวเรยีกร้อง

อาสาสมัครสาธารณสขุประจ�ากรงุเทพมหานคร	เดอืนละ	๕๐๐	

บาท	ระยะเวลา	๗	เดือน	เป็น	๑๙	เดือนโดยเป็นการเพิ่มจาก

มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติงบประมาณเบี้ยเสี่ยงภัยในช่วงการ

ระบาดของโควิด-19	 โดยนายโอชิษฐ์	 เกียรติก้องชูชัย	 โฆษก

คณะกรรมาธกิาร	กล่าวเพิม่เตมิว่า	ทีป่ระชุมได้เชิญตวัแทนกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ	หรือ	สบส.	และเลขาธิการส�านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 เข้าร่วม

หารือโดยกรรมาธิการเสนอให้ท�าเรื่องยื่นต ่อกระทรวง

สาธารณสุข	 เพื่อเสนอไปยัง	 สศช.	 จัดสรรงบประมาณว่าจะ

สามารถใช้งบประมาณในส่วนใดได้บ้าง	ทัง้นีเ้พือ่เป็นขวญัและ

ก�าลังใจให้กับ	อสม.	กว่า	๑	ล้านคนทั่วประเทศ		]

ขอให้รัฐบาลเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้งล่วงหน้าโดยเฉพาะ

ในปี	 ๒๕๖๔	 เน่ืองจากกรรมาธิการทราบข้อมูลซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าหลังสิ้นฤดูฝนปี	 ๒๕๖๓		

คาดการณ์ได้ว่าพืน้ทีภ่าคกลางจะมปีรมิาณน�า้ใช้ในปี	๖๔	จาก

เข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์รวมเพียง	 ๔.๙	 พันล้านลูกบาศก์

เมตร	แต่ความต้องการใช้น�้าในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพฯ	และ

ปริมณฑล	ซึ่งต้องใช้น�้าจาก	สองเขื่อนดังกล่าว	มีปริมาณรวม

กว่า	๗	พันล้านลูกบาศก์เมตร	แบ่งการใช้น�้าเพื่อท�าน�้าประปา	

๒.๕	พันล้านลูกบาศก์เมตร	ใช้น�้า	๓.๕	พันล้านลูกบาศก์เมตร	

เพื่อไล่น�้าเค็ม	 อีกส่วนหน่ึงส�าหรับภาคอุตสาหกรรม	 ดังนั้น									

ยงัคงขาดปรมิาณน�า้อกีกว่า	๒	พนัล้านลกูบาศก์เมตร	ทีจ่ะต้อง

เร่งด�าเนินการผันน�้าและจัดหาปริมาณน�้ารองรับ		]
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คณะกรรมาธกิารการแรงงาน สภาผูแ้ทน
ราษฎร 
	 วันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๖๓	นายสุเทพ	อู่อ้น	ประธาน

คณะกรรมาธิการการแรงงาน	สภาผู้แทนราษฎร	รับเรื่องร้อง

เรียนจาก	 นายธนาชัย	 	 ธนะโสธร	 พนักงานธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	 (ธอส.)	 ถูกกลั่นแกล้งให้พ้นสภาพการเป็น

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	 วันที่	 ๑๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 นางสาวแนน	 บุณย์ธิดา	

สมชัย	 ประธานอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ	 ๒	 ในคณะ

กรรมาธิการ	 (กมธ.)	 วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต	ิ

(พ.ร.บ.)	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	

กล่าวถึงกรณีท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	 ได้ระบุว่ามีอนุ

กรรมาธกิารแผนบูรณาการ	๒	เรยีกเงนิจ�านวน	๕	ล้านบาท	ว่า	

ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนรู้เห็น	 ตนท�าหน้าที่เป็นประธานการ

ประชุมตลอดทั้งวัน	 แต่เมื่อถึงช่วงที่เป็นปัญหานั้น	 เสียงในท่ี

ประชุมดงัมาก	จงึไม่แน่ใจว่าอธิบดฯี	พดูเรือ่งถกูเรยีกรบัเงนิ	๕	

ล้านบาทหรือไม่	ซึ่งในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะอนุ	กมธ.ฯ	

จะขอให้ที่ประชุม	กมธ.	งบปี	๖๔	ชุดใหญ่	ตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เนื่องจากต้องการให้เกิดความโปร่งใส		

นางสาวแนน	กล่าวด้วยว่า	ส�าหรบัรายละเอยีดและข้อเทจ็จรงิ

กรณีดังกล่าว	 ขอให้รอ	 กมธ.	 งบฯ	 ชุดใหญ่	 ได้เรียกบุคคลท่ี

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์และไม่ปฏบัิตติามกฎหมาย

แรงงาน		โดย	นายธนาชัย	กล่าวว่า	ถกูผูบ้รหิารกลัน่แกล้งตลอด

ระยะเวลาการท�างาน	๒๓		ปี	เหตุจากที่ได้พบความผิดปกติใน

การบรหิารงานหลายจดุของผูบ้รหิารคนดงักล่าว	รวมถงึได้รบั

เอกสารเกี่ยวกับลูกน้องคนใกล้ชิดของผู้บริหารใช้รถยนต์เช่า

ของกิจการไปใช้กิจการส่วนตัว	 จึงได้ท�าหนังสือร้องเรียนเพ่ือ

ให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทุจริตไปยังประธาน

บอร์ดถึง	๓	ครั้ง	แต่ไม่มีความคืบหน้า	แต่กลับมีค�าสั่งตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนวนิยัร้ายแรงแก่ตน	ถงึขัน้ไล่ออก	และฝ่าฝืน

กฎหมายแรงงานโดยการสัง่ลดอตัราเงินเดอืนให้น้อยกว่าทีจ่ะ

ได้รับ	 และไม่นับอายุงานต่อเนื่อง	 ขัดต่อพระราชบัญญัต	ิ

(พ.ร.บ.)	 	แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	จึงได้เข้า

ยื่นหนังสือต่อคณะ	กมธ.	แรงงานช่วยเหลือ		]

เกี่ยวข้องมาสอบถามรายละเอียด	และให้	กมธ.	งบฯ	ชุดใหญ่	

ตัดสินใจว่าเรื่องดังกล่าวจะส่งให้นายชวน	หลีกภัย	 ประธาน

สภาผูเ้แทนราษฎร	ตัง้กรรมการสอบด้วยตนเองหรอืไม่	เพราะ

หากให้	 กมธ.งบฯ	 ชุดใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบ	 ก็จะดูเหมือนว่า

ตรวจสอบกันเอง	นอกจากนี้	ในส่วนที่พบว่ามีคณะอนุ	กมธ.ฯ	

ชุดอื่นก็มีปัญหาลักษณะคล้ายกันนั้น	ตนไม่ขอก้าวล่วง		]
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คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทน
ราษฎร
	 วันที่	 ๑๓	 	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 	 นางผ่องศรี	 แซ่จึง																

รองประธานกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 สภาผู้แทนราษฎรและคณะ	 รับการย่ืนหนังสือ

ร้องเรียนจาก	 นายมนตรี	 มะลิย้อย	 ตัวแทนชาวบ้านจาก	

ต.	เกาะกดู	อ.	เกาะกดู	จ.ตราด		พร้อมคณะ	ทีข่อให้กรรมาธกิาร

ช่วยเหลือให้น�าไปสู่การพิสูจน์และออกเอกสารสิทธิในท่ีดิน								

ท�ากนิให้ประชาชนในพืน้ทีร่วมไปถงึขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

แจ้งสทิธิใ์ห้ชัดเจนถงึการใช้ประโยชน์ในทีดิ่นกรณีผู้ครอบครอง	

สค.๑	 และเอกสารการเสียภาษีบ�ารุงท้องที่	 ภบท.๕	 ซึ่งมี

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจ�านวน	

๑๙๒	 ราย	 และท�าการเรียกร้องปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ปี	

๒๕๔๖	แล้วได้รับความช่วยเหลือเมื่อปี	๒๕๖๑		เพียงบางส่วน		

คณะกรรมาธิการการกฎหมายการ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทน
ราษฎร 
	 วันที่	๑๙	สิหาคม	๒๕๖๓	นายสิระ	เจนจาคะ	ประธาน

คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย	การยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน	

สภาผู้แทนราษฎร	 เปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมาธิการฯ	 ได้เชิญ

นายศักดิ์ดา	วิเชียรศิลป์	อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาลเข้าให้

ข้อมลูโดยจะสอบถามว่า	มคีณะอนกุรรมาธิการแผนบูรณาการ	

๒	ในคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาร่าง	พ.ร.บ.	งบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๔	 เรียกรับเงินจ�านวน	 ๕	

ล้านบาท	เพื่อแลกกับการให้ผ่านงบประมาณ	จริงหรือไม่	และ

เป็นบุคคลใด	 รวมถึงเชิญอนุ	 กมธ.	 เข้าชี้แจงด้วย	 โดยมอง

ว่าการกระท�าดังกล่าวส่งผลให้สภาเสียช่ือเสียง	 หากได้ข้อมูล

ด้านรองประธานกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม	สภาผูแ้ทนราษฎร	กลา่ววา่	คณะกรรมาธกิาร

จะติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล ่าว	 ขณะเดียวกันคณะ

กรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดินจาก

ประชาชนจ�านวนมาก	 จึงเตรียมเสนอตั้งคณะอนุกรรมาธิการ

ขึ้นมาอีกคณะหนึ่งเพื่อท�าหน้าที่ศึกษาติดตามประเด็นสิทธิ

ที่ดินท�ากินให้ประชาชนต่อไป		]

ว่าเป็นบุคคลใด	 จะส่งรายชื่อให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

พจิารณาให้ออกจากคณะกรรมาธกิารงบประมาณและคณะอนุ

กรรมาธิการ	เพราะไม่มีความเหมาะสม	]
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คณะกรรมาธกิารการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและยาเสพติด  สภาผู้แทน
ราษฎร
	 วันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๖๓	นายนิพันธ์	ศิริธร	ประธาน

คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและ											

ยาเสพติด	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับยื่นหนังสือร้องเรียนจาก												

นายรณสิทธิ์	 พฤกษยาชีวะ	 ตัวแทนเครือข่าย	 ๑๓	 องค์กร													

ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ

เจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีสถาน

บริการอาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท	 หลังอัยการไม่สั่งฟ้อง															

ผู้ต้องหาในคดี

		 นายรณสิทธิ์	กล่าวว่า	พบความผิดปกติทางส�านวนคดี

ตัง้แต่ชัน้พนักงานสอบสวนโดยพบว่าเอกสารในส�านวนหายไป

จ�านวนหลายหน้า	 ซึ่งต่อมาส่งผลให้อัยการสั่งไม่ฟ้องเจ้าของ

และผู ้บริหารสถานบริการอาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท																	

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ
ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทน
ราษฎร
	 วนัที	่๒๐	สงิหาคม	๒๕๖๓	นายสิระ	เจนจาคะ	ประธาน

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย	 การยุติธรรม	 และสิทธิมนุษย

ชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือร้องเรียนจากนายประสงค	์

กรองให้ดี	ผู้ใหญ่บ้านห้วยโปงเลา	หมู่ที่	๔	 ต.	แม่กิ๊	อ.	ขุนยวม	

จ.	 แม่ฮ่องสอน	 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาการก่อสร้างประปา

พระราชทานท่ีไม่ได้มาตรฐาน	 โดยนายประสงค	์ กล่าวว่า	 ใน

การสร้างประปาพระราชทานเมือ่ปี	๒๕๖๑	เจ้าหน้าทีไ่ด้มกีาร

ก่อสร้างท่อน�้าประปาไปแล้ว	 แต่การวางท่อประปา	หรือการ

เดินท่อประปาไม่ได้มาตรฐานท�าให้ชาวบ้านยังไม่มีน�้าใช้

ส�าหรบัการอุปโภคบริโภค	โดยได้ร้องเรยีนไปยังศูนย์ด�ารงธรรม	

อ.	 ขุนยวม	 จ.	 แม่ฮ่องสอน	 หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้รับ													

การแก้ไข	ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อสร้างและ

ซึ่งก่อนหน้านี้	 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตั้งคณะท�างาน											

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ต่อมากลับยุติลงโดยไม่มีการเปิดเผย

สาเหตขุองการยตุกิารตรวจสอบให้สงัคมได้รบัทราบ	ดงันัน้จงึ

ตั้งข้อสังเกตถึงการเอื้อผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

กับคดี	โดยขอให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริง		]

แก้ปัญหาการวางท่อประปาทีไ่ม่ได้มาตรฐาน	การไม่ตดิตัง้ป้าย

โครงการและไม่มีการรับมอบโครงการ	 รวมถึงการแจ้ง															

งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างด้วย		]
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	 การประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบับนี	้คอื	โดยทีเ่ป็นการสมควรส่งเสรมิให้มีระบบการไกล่เกลีย่
ก่อนฟ้องคดีเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีกรณีพิพาททางแพ่งใช้เป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาท												
ก่อนที่จะมีการฟอ้งคด	ีโดยคู่กรณีสามารถรอ้งขอให้ศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอมด�าเนินการไกล่เกลีย่
ข้อพพิาทและหากตกลงกนัได้กอ็าจขอให้ศาลมคี�าพพิากษาตามยอมได้ทนัท	ีท�าให้ข้อพพิาททางแพ่ง
สามารถยุติลงได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่จ�าเป็นต้องมีการฟ้องคดี	 อีกท้ังเป็นการประหยัดเวลาและ
ทรัพยากรต่าง	ๆ 	ที่จะต้องสูญเสียในการด�าเนินคดี	 อันจะยังประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม	
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้	

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

(ฉบับที่ ๓๒)   พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎหมาย
ควรรู้
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	 สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ฉบับที่	 ๓๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓									

มีดังนี้	

	 ๑.	ก�าหนดให้บุคคลที่จะเป็นคู่ความอาจยื่นค�าร้อง

ต่อศาลที่มีเขตอ�านาจเพื่อขอให้ศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอม

ท�าหน ้าที่ ไกล ่ เกลี่ยให ้คู ่กรณี ท่ี เกี่ยวข ้องได ้ตกลงหรือ

ประนีประนอมยอมความกันในข้อที่พิพาท

	 ๒.	 ก�าหนดให้ศาลเข้ามาตรวจข้อตกลงหรือสัญญา

ประนีประนอมยอมความว่าเป็นไปตามเจตนาของคู ่กรณ	ี

หลักแห่งความสุจริตเป็นธรรม	 และไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

หรือไม่	 ก่อนท่ีคู่กรณีจะลงลายมือชื่อในข้อตกลงหรือสัญญา

ประนีประนอมยอมความ

ข้อมูล :- ราชกิจจานุเบกษา “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่ ๓๒) 

   พ.ศ. ๒๕๖๓.	สืบค้นเมื่อวันที่	๙	กันยายน	๒๕๖๓	จาก	

				 	 	 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/071/T_0001.PDF

											ศาลยุติธรรม	“ส�านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม” สาระส�าคัญพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

            ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๓.	สืบค้นเมื่อวันที่	๙	

													 กันยายน	๒๕๖๓	จาก	https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/211385

	 ๓.	ก�าหนดให ้กรณี ท่ีคู ่สัญญาประสงค ์ ให ้ศาลม	ี																																												

ค�าพิพากษาตามยอม	ศาลสามารถใช้ดุลพินิจได้ว่าค�าร้องที่ขอ

ให้ศาลมีค�าพิพากษาตามยอมน้ัน	 จ�าเป็นต้องมีค�าพิพากษา๋

ไปในเวลานั้นหรือไม่

	 ๔.	การขอและการด�าเนินการในเรื่องการไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาทก่อนฟ้องคดตีามความในมาตรา	๒๐	ตร	ีของพระราช

บัญญัติฉบับนี้	ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล

	 ๕.	ค�าสั่งของศาลในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน

ฟ้องคด	ีทีอ่อกตามความในมาตรา	๒๐	ตร	ีของพระราชบญัญตัิ

ฉบับนี้	ให้เป็นที่สุด

	 ๖.	 ให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น

ก�าหนด	 ๖๐	 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป
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พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	๓๒)	

พ.ศ.	๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้		ณ	วันที่		๕	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

เป็นปีที่		๕	ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า	

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	ดังต่อไปนี้

	 มาตรา	 ๑	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง												

(ฉบับที่	๓๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓”

	 มาตรา	 ๒	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

															 มาตรา	 ๓	 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา	๒๐	ตรี	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

													“มาตรา	๒๐	ตรี	ก่อนยื่นฟ้องคดี	บุคคลที่จะเป็นคู่ความอาจยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจหากมีการฟ้องคดีนั้น

เพื่อขอให้ศาลแต่งตั้งผู ้ประนีประนอมท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้คู ่กรณีท่ีเกี่ยวข้องได้ตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน

ในข้อที่พิพาท	 โดยค�าร้องนั้นให้ระบุชื่อและภูมิล�าเนาของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังรายละเอียดของข้อพิพาท	 เมื่อศาล

เห็นสมควร	 ให้ศาลรับค�าร้องนั้นไว้แล้วด�าเนินการสอบถามความสมัครใจของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในการเข้าร่วมการไกล่เกล่ีย

หากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย	 ให้ศาลมีอ�านาจเรียกคู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องมาศาลด้วยตนเองโดยคู่กรณีจะมี

ทนายความมาด้วยหรือไม่ก็ได้	 และแต่งตั้งผู้ประนีประนอมด�าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปโดยให้น�าความในมาตรา	 ๒๐	 ทวิ	 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม	 ถ้าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได้ให้ผู้ประนีประนอมเสนอข้อตกลง

หรือสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล	 หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความเป็น

ไปตามเจตนาของคู่กรณี	 หลักแห่งความสุจริตเป็นธรรม	 และไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	 ก็ให้คู่กรณีลงลายมือช่ือในข้อตกลงหรือ

สัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
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													 ในวันท�าข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความตามวรรคหนึ่งคู่สัญญาอาจร้องขอให้ศาลมีค�าพิพากษา

ตามยอม	 พร้อมแสดงเหตุผลความจ�าเป็นต่อศาล	 หากศาลเห็นว่ากรณีมีความจ�าเป็นท่ีสมควรจะมีค�าพิพากษาไปในเวลานั้น	

ก็ให้ศาลมีค�าพิพากษาไปตามข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้โดยให้น�าความในมาตรา	 ๑๓๘	 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม

	 การขอและการด�าเนินการตามมาตรานี้	ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล

														 ค�าสั่งของศาลที่ออกตามความในมาตรานี้ให้เป็นที่สุด

	 เมื่อศาลมีค�าสั่งแต่งตั้งผู้ประนีประนอมแล้วแต่การไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงโดยไม่เป็นผล	หากปรากฏว่าอายุความครบ

ก�าหนดไปแล้วหลังจากยื่นค�าร้องหรือจะครบก�าหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง	 ให้อายุความขยายออก

ไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

								นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๗๑	ก	วันที่	๘	กันยายน	๒๕๖๓
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ภาพเก่า
เล่าเรื่อง

จุดเริม่ต้นของสลากกินแบ่งรัฐบาล

 สลากกินแบ่งรัฐบาล นับได้ว่าเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญของรัฐบาล เนื่องจากเป็น

รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งรายได้เข้ารัฐมากที่สุด โดยเมื่อปี ๒๕๖๒ มีรายได้เข้ารัฐกว่า ๔๑,๙๑๖ ล้านบาท และ

ในช่วง ๔ เดอืนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตลุาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓)  ส�านกังานสลากกนิแบ่ง

รฐับาลได้น�าส่งรายได้แผ่นดนิรวม  18,717 ล้านบาท 2563 ถอืว่าเป็นรฐัวิสาหกจิทีน่�าส่งรายได้แผ่นดนิสะสม

สูงสุด 
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	 ส�ำหรับจุดเริ่มต้นของกำรเล่นหวย	 หรือสลำกกินแบ่ง

รัฐบำลครั้ งแรกนั้น	 เริ่มต ้นเมื่อสมัยพระบำทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว	 ได้โปรดเกล้ำฯ	 พระรำชทำน

พระบรมรำชำนุญำตให้กรมทหำรมหำดเลก็ออกลอตเตอรีเ่ป็น

ครั้งแรกในประเทศไทย	 เนื่องในงำนพระรำชพิธี เฉลิม

พระชนมพรรษำ

	 โดยชำวองักฤษชือ่ว่ำ	ครอูำลบำสเตอร์	ได้รบัมอบหมำย

ให้เป็นผูอ้�ำนวยกำรออกลอตเตอรีต่ำมแบบยโุรป	เพือ่ช่วยเหลอื

พ่อค้ำต่ำงชำติที่น�ำสินค้ำมำร่วมแสดงในกำรจัดพิพิธภัณฑ์

ทีต่กึคองคำเดยีในพระบรมมหำรำชวัง	หรอืศำลำสหทยัสมำคม

ในปัจจุบัน

	 ต่อมำพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 ได้มี

กำรออก ลอตเตอร่ีเสือป่าล้านบาท	 เพื่อหำรำยได้ซื้อปืน

พระรำชทำนแก่กองเสือป่ำและพระรำชทำนนำมปืนรุ่นนี้ว่ำ	

ปืนพระรำม	๖	ต่อมำปืนพระรำม	๖	ได้โอนไปใช้ในรำชกำรของ

กรมต�ำรวจ

รฐับำลได้ออกลอตเตอรีเ่พือ่หำเงนิมำชดเชยรชัชปูกรทีข่ำดไป	

โดยให้กรมสรรพำกรเป็นผู้รับผิดชอบ

	 ต่อมำในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้

กระทรวงมหำดไทยออกสลำกกินแบ่งบ�ำรงุเทศบำลโดยก�ำหนด

ว่ำ	หำกเดอืนใดเป็นเดอืนทีอ่อกสลำกกนิแบ่งรฐับำล	เดอืนนัน้

ให้งดจ�ำหน่ำยสลำกกินแบ่งของเทศบำล	โดยเริ่มจ�ำหน่ำยงวด

แรกเมื่อเดือนพฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๔๗๘	แล้วออกสลำกเดือน

เมษำยน	พ.ศ.	๒๔๗๙	โดยพมิพ์จ�ำนวน	๕๐๐,๐๐๐	ฉบบั	ๆ 	ละ	

๑	บำท	และได้มีกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลและสลำกบ�ำรุง

เทศบำลเรื่อยมำ

	 จำกนั้น	รัฐบำลพิจำรณำเห็นว่ำ	กำรออกสลำกกินแบ่ง

อยู่ในควำมนิยมของประชำชน	 และเป็นกำรหำรำยได้เข้ำรัฐ

โดยประชำชนไม่เดือดร้อน	จึงได้ออก	ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม 

เพือ่น�ำรำยได้ไปใช้จ่ำยในกำรศึกษำและพยำบำล	ขณะเดียวกนั	
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	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๒	ซึ่งถือเป็นยุคที่สลำกกินแบ่งรัฐบำล

เร่ิมด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอน

กิจกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล	และสลำกบ�ำรุงเทศบำล	มำสังกัด

กระทรวงกำรคลงั	และได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรออกสลำก

กนิแบ่งรฐับำลขึน้	โดยมพีระยำพรหมทตัศรีพลิำส	เป็นประธำน

กรรมกำร	 เมื่อวันที่	 ๕	 เมษำยน	๒๔๘๒	 ในวันดังกล่ำวจึงถือ

เป็นวันสถำปนำส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลจนปัจจุบัน

	 ต่อมำในปี	 ๒๔๙๔	 ได้จัดตั้งกองกำรพิมพ์ข้ึนริมถนน

จักรพงษ์	เพื่อพิมพ์สลำกเอง	โดยสั่งซื้อแท่นพิมพ์	นิวอีร่ำ	จำก

สหรฐัอเมรกิำ	จ�ำนวน	๒	เครือ่ง	เครือ่งถ่ำยภำพแยกสอีตัโนมัต	ิ

๑	 เครื่อง	 และเครื่องจักรเครื่องพิมพ์แยกสีอ่ืน	 ๆ	 อีก	 ติดตั้ง

เครื่องจักรเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปี	 ๒๔๙๕	 และเริ่มพิมพ์สลำก

ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษำยน	 ๒๔๙๕	 เป็นสลำกงวดประจ�ำวัน

พฤหัสบดีที่	๒๙	พฤษภำคม	๒๔๙๕

	 ในปี	๒๔๙๙	ได้เปิดอำคำรที่ท�ำกำรส�ำนักงำนสลำกกิน

แบ่งรัฐบำล	ถนนรำชด�ำเนินกลำง

	 จำกนัน้	 กำรออกสลำกกนิแบ่งรัฐบำลกไ็ด้พฒันำเร่ือยมำ

จนกระท่ังปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 ได้มีกำรออกพระรำชบัญญัติ

ส�ำนักงำน	สลำกกินแบ่งรัฐบำลขึ้น	ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนสลำก

กินแบ่งรัฐบำลเป็นนิติบุคคล	 และเป็นรัฐวิสำหกิจสังกัด

กระทรวงกำรคลัง

ที่มา

กรุงเทพธุรกิจ.	ย้อนประวัติ ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล’ ของไทย จาก ๑ บาท สู่ ๘๐บาท. สืบค้นเมื่อ	๑๕	สิงหำคม	๒๕๖๓.	จำก	https://www.

	 bangkokbiznews.com/news/detail/890738

ฐำนเศรษฐกิจ.	“กองสลาก”ยังแชมป์น�าส่งรายได้เข้ารัฐสูงสุด. สืบค้นเมื่อ	๑๕	สิงหำคม	๒๕๖๓.	จำกhttps://www.thansettakij.com/

	 content/money_market/421403

ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล.	ความเป็นมา. สืบค้นเมื่อ	๑๕	สิงหำคม	๒๕๖๓.	จำก	https://www.glo.or.th/about/history

Marketingoops.	๒๐๐	ปี	“หวยไทย” จากโรงหวยแห่งแรก สูห่วยไฮบริด ก่อนเป็น “ลอตเตอร่ี”	.	สบืค้นเม่ือ	๑๕	สงิหำคม		๒๕๖๓.	จำกhttps://

	 www.marketingoops.com/reports/fast-fact-reports/thai-lottery-attempt-to-fight-illegal-lotto/
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โครงข่าย
เน็ตประชารัฐ

เรื่องน่ารู้

 โครงข่ายเน็ตประชารัฐ  คือ  การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้วยการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึง
หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกลท่ียังไม่มีโอกาสเข้าถึงการบริการ
ของภาครัฐ  โดยอินเทอร์เน็ตมีความเร็วที่ ๓๐ Mbps/๑๐ Mbps 
(ปัจจุบันได้เพิ่มเป็น ๑๐๐ Mbps/๕๐ Mbps) ในรูปแบบสัญญาณ
เคเบิลใยแก้วน�าแสง  FTTx  ส�าหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  เพื่อน�าพาประเทศไทยก้าวสู่  “ไทยแลนด์  ๔.๐”  ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  โดยมีการติดต้ังจ�านวน  ๒๔,๗๐๐  หมู่บ้าน 
ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย
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	 รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะน�าประเทศไทยก้าวสู ่

“ไทยแลนด์  ๔.๐”	 ด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามี

บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม	 ประกอบกับ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไทย	 ได้ก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์ส�าคัญ

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูง

ครอบคลุมทั่วประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้	(accessible)	มีความ

พร้อมใช้	(available)	และอยู่ในราคาที่จ่ายได้	(affordable)	

ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงเป็น

เรื่องส�าคัญ และจ�าเป็นส�าหรับประเทศไทยในการส่งเสริม

ให้ประเทศไทยสามารถพฒันาได้ทดัเทยีมกบัประเทศพฒันา	

	 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมวันที่

๑๙	 มกราคม	 ๒๕๕๙	 เห็นชอบในหลักการ	 “โครงการ																													

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกจิของประเทศ”	 โดยกระทรวงดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกจิและ

สังคม	 ซึ่งภายใต้การด�าเนินการโครงการฯร่วมกับส�านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์ และ

โทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ได้ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายใน

ประเทศไทยเป็น	 ๓	 พื้นที่	 คือ	 พื้นที่ที่มีบริการและศักยภาพ

เชิงพาณิชย์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 จ�านวน	

๓๐,๖๓๕	หมู่บ้าน	(Zone	A	และ	Zone	B)	พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพ

เชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

จ�านวน	 ๔๐,๔๓๒	 หมู่บ้าน	 (Zone	 C)	 ซึ่งในจ�านวนนี้	

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ก�าหนดกรอบ

แนวทางการด�าเนินงาน	 ๒๔,๗๐๐	 หมู่บ้าน	 และส�านักงาน		

กสทช.	 ด�าเนินการส่วนหมู่บ้านที่เหลือ	 จ�านวน	 ๑๕,๗๓๒

หมู่บ้าน	 พื้นที่ชายขอบที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์	 ไม่มี

บรกิาร	 และยากต่อการเข้าถงึ	 ๓,๙๒๐	 หมูบ้่าน	 (Zone	C+)

ซึ่งส�านักงาน	 กสทช.	 เป็นผู ้รับผิดชอบผ่านการจัดให้มี

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม	

(Universal	Service	Obligation:	USO)

 โครงการเน็ตประชารัฐ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.	 พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านส่ือสัญญาณ	

สายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	(FTTx)	ไปยังหมู่บ้าน	เป้าหมายและ

รองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

๒. ให้ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลมีอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ลดความเหลื่อมล�้าของ

ประชาชนพร้อมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ	 ของ

ภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ๓. เพิ่มศักยภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างอาชีพ	

สร้างรายได้	การศกึษา	การสาธารณสขุ	การเกษตร	การค้าขาย

ออนไลน์	ฯลฯ

	 ทั้งนี้	 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตตามอาชีพหลัก

ของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึง	

เดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ซึ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

เป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ

และเป็นแหล่งข้อมูล	 ข่าวสาร	 แลกเปลี่ยนการเรียนรู้	 โดยจะ

ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และด�ารงชีวิต

ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	 จากผลการรวบรวมข้อมลูปรมิาณ

การใช้อินเทอร์เน็ต	 (ปริมาณการดาวน์โหลดรวมกับปริมาณ

การอัพโหลด) พบว่า หมู่บ้านเน็ตประชารัฐซึ่งประชาชน

อาชีพหลัก คือ อาชีพท�านามีปริมาณการใช้ข้อมูลมากที่สุด

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน	 รองลงมา	 คือ ท�าไร่

ท�าสวนยาง	 และรับจ้างตามล�าดับ	 นอกจากนี้	 แนวโน้ม

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านซ่ึงประชาชนมีอาชีพ

หลักท�านา มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงท่ีสุดในเดือน	

มกราคม ลดลงมาในเดือนกุมภาพันธ์และเริ่มเพิ่มขึ้น	เรื่อย	ๆ

จนถึงเดือนมิถุนายนแต่เม่ือเทียบกับเดือนมากราคมแล้ว	

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของเดือนมิถุนายนก็ยังน้อยกว่ามาก
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ส�าหรับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้าน ที่ประชาชน

ประกอบอาชีพหลักท�าสวน	 (พชืยืนต้น)	 และท�าไร่มีปริมาณ

การใช้อินเทอร์เน็ตสูงในเดือนมกราคม	และลดลงเพิ่มขึ้นสลับ

กันไปในเดือน	ต่อ	ๆ 	มา	จนกระทั่งปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต

สูงที่สุดในเดือนมิถุนายน	ส่วนปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของ

หมู่บ้าน ซึ่งประชาชนประกอบอาชีพหลักท�าสวนยาง และ	

รับจ้างมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงในเดือนกุมภาพันธ์	

ก่อนจะลดลงเรื่อย	ๆ	ใน	๒	เดือนต่อมา	เริ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

ในเดือนพฤษภาคม	และเพิ่มสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน

	 จากข้อมูลที่ได้จากรายงานการใช้อินเทอร์เน็ต	

ของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐในแต่ละภาคพบว่า รัฐบาลควร

มีการศึกษาต่อยอดถึงประชาชนในหมู ่บ้านเน็ตประชารัฐ	

วัตถุประสงค์หลักของการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อน�าไปวางแผน

การใช้อินเทอร์เน็ตให้ตรงกับความต้องการของลักษณะอาชีพ

ที่แตกต่างกัน	และเพื่อส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ในการเพิ่ม	

ศักยภาพประชากรในการประกอบอาชีพ การเพิ่มผลผลิต	

และการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป

	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ด�าเนินการ

สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง	ๆ	 ได้แก่	 กลุ่ม

ผู้น�าชุมชนกว่า	 ๑๐๐,๐๐๐	 คน	 กลุ่มประชาชนผู้ใช้งานเน็ต

ประชารัฐมากกว่า	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 คน	 ผู้ประกอบการชุมชน	

๓๐,๐๐๐	 คน	 วิทยากรเน็ตประชารัฐ	 ๘,๕๐๐	 คน	 และ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า	 ๘,๕๐๐	 คน

ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและ

เป็นตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน ซึ่งนับเป็นเครือข่ายที่ส�าคัญ

ในการดูแลการส่ือสาร ประสานงาน และแจ้งข้อมูลข่าวสาร	

โดยผ่านแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

แอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เป็น

เครื่องมือในโครงการเน็ตประชารัฐ  เพื่อใช ้สื่อสารและ

ประสานงานในทุกหมู ่บ้านภายใต้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ

ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดท�าขึ้นเพื่อให้

ผู้ใช้งานในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ภาครัฐและข้อมูลอื่น	 ๆ	 ที่เป็นประโยชน์	 ถูกต้อง	 รวดเร็ว	

ทันต่อเหตุการณ์	ยิ่งกว่านั้น	ผู้ใช้งานใน	หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

ยังสามารถเผยแพร่ข่าวใหม่	 ๆ	 ของดีชุมชน	 เช่น	 ที่กิน

เที่ยวในชุมชนได้ พร้อมกันนี้ ผู้ใช้งานในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

สามารถแจ ้งย ้ายจุดติดตั้ ง  แจ ้งป ัญหาเน็ตประชารัฐ	

ขอแก้ไขการใช้งานเน็ตประชารัฐ และแจ้งปัญหาทั่วไปโดย

คลิกท่ีเมนูแจ้งปัญหา โดยไม่ต้องมาแจ้งด้วยตนเอง เป็น	

online	 one	 stop	 service	 อย่างไรก็ตาม	 บุคคลทั่วไป

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร

และ	บริการต่าง	ๆ	ของทางภาครัฐได้เช่นกัน

	 ส�าหรับการลงทะเบียนใช้งาน	Wi-Fi	เพื่อประชาชน

โครงการเน็ตประชารัฐ	 ต้องจับสัญญาณของเน็ตประชารัฐให้

ได้ก่อน	 โดยค้นหาชื่อโครงข่าย	 Thailand	Wi-Fi	 by	MDES	
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เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นเป็นการใส่เลขที่บัตรประชาชน	

และเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากน้ัน	 ระบบก็จะจัดส่งหมายเลข

ตรวจสอบ มายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้อีกคร้ังหนึ่ง	

หลังจากนั้นน�าหมายเลขนั้นไปกรอกในตารางที่หน้าจอ

โทรศัพท์	เพียงเท่านี้การลงทะเบียนก็สามารถใช้การได้

 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้เน็ตประชารัฐ

	 ขั้นตอนที่ ๑ เชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดการเช่ือมต่อ	

Wi-Fi	บนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้บริการ	Wi-Fi

	 ขั้นตอนที่  ๒  กรอกข้อมูลกรอกเลขประจ�าตัว

ประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ หากท่านไม่มีเบอร์

โทรศัพท์มือถือ	ก็สามารถเว้นว่างไว้ได้

	 ขั้นตอนที ่ ๓ ยืนยันการสมัคร	กดปุ่มสมัครสมาชิก	

เพื่อท�าการยืนยันการสมัคร

	 ขั้นตอนที่ ๔ รับรหัสเปิดใช้บริการ	 รอรับรหัสผ่าน	

SMS	 ทางโทรศัพท์มือถือ	 หากไม่ได้รับรหัสให้ท�าการกดปุ่ม

ยืนยัน	เพื่อขอรหัสใหม่อีก	ครั้ง	แต่หากท่านไม่ได้กรอก	เบอร์

โทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถโทรไปขอรับรหัสเพื่อเปิดใช้

บริการได้ที่เบอร์	๑๑๑๑	กด	๘๘

	 ขั้นตอนที ่ ๕ กรอกรหัสเปิดใช้บริการ	กรอกรหัสที่

ได้รับในช่องรหัสเปิดใช้บริการ	หลังจากนั้น	กดปุ่มยืนยันรหัส

เปิดใช้บริการ

	 ขัน้ตอนที ่ ๖ ยอมรบัข้อตกลงและเริม่ใช้งาน Wi-Fi

อ่านรายละเอียดข้อตกลงการใช้งาน และท�าการกดปุ ่ม

ยอมรับข้อตกลง	เริ่มใช้บริการ	Wi-Fi	ได้ทันที	

	 โครงการเน็ตประชารัฐ จึงถือได้ว่าเป็นโครงการ

หนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ

เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท�าให้

ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันใน

โลกสมัยใหม่ได้	ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์

ดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ	

การเงินและธุรกิจบริการอื่น	 ๆ	 ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับ

การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนา	เศรษฐกิจ		สังคม

ให้ยั่งยืนต่อไป

ที่มา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.	ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงดิจิทัล.	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๖๓.	

	 จาก	http://npcradm.netpracharat.com/mediadetail/cUaQNKUgwt.pdf

ส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.	รำยงำนกำรใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้ำนเน็ตประชำรัฐ. 

	 สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๓.	จาก	http://npcradm.netpracharat.com/mediadetail/veeQLLLlR๐.pdf
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ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร

 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร  ขอเชิญชวนอ�จ�รย์  ข้�ร�ชก�ร  นักวิช�ก�ร  นักก�รศึกษ�
ส�ข�ต่�ง  ๆ  และผู้สนใจทั่วไป  ส่งบทคว�มวิช�ก�รด้�นก�รเมืองก�รปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ  ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ  ลงตีพิมพ์ในว�รส�รรัฐสภ�ส�รของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร                     
ซึ่งมีกำ�หนดออก  ๒  เดือน  ๑  ฉบับ

ข้อกำ�หนดบทคว�ม
  ๑.  บทคว�มวิช�ก�ร  หม�ยถึง  บทคว�มท่ีเขียนข้ึนในลักษณะวิเคร�ะห์  วิจ�รณ์  หรือเสนอแนวคิด
ใหม่  ๆ  จ�กพื้นฐ�นวิช�ก�รที่ได้เรียบเรียงม�จ�กผลง�นท�งวิช�ก�รของตนหรือของผู้อื่น  หรือเป็นบทคว�ม
ท�งวิช�ก�รที่เขียนข้ึนเพื่อเป็นคว�มรู้สำ�หรับผู้สนใจทั่วไป  โดยบทคว�มวิช�ก�รจะประกอบด้วย  ส่วนเกริ่นนำ� 
ส่วนเนื้อห�  ส่วนสรุป  เอกส�รอ้�งอิง  และเชิงอรรถ
  ๒.  บทคว�มต้องมีคว�มย�วของต้นฉบับไม่เกิน  ๒๐  หน้�กระด�ษขน�ด  A4
  ๓.  เป็นบทคว�มที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดม�ก่อน

ก�รเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
  ๑.  ตัวอักษรมีขน�ดและแบบเดียวกันท้ังเร่ือง  โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรม  Microsoft  Word                   
ใช้ตัวอักษรแบบ  Angsana  New/UPC  ขน�ด  ๑๖  พอยท์  ตัวธรรมด�สำ�หรับเนื้อห�ปกติ  และตัวหน�     
สำ�หรับหัวข้อ  โดยจัดพิมพ์เป็น  ๑  คอลัมน์  ขน�ด  A4  หน้�เดียว  และเว้นระยะขอบกระด�ษด้�นละ  ๑  นิ้ว
  ๒.  ก�รใช้ภ�ษ�ไทยให้ยึดหลักพจน�นุกรม  ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น  พ.ศ.  ๒๕๕๔
  ๓.  ต้องระบุชื่อบทคว�ม  ชื่อ-สกุล  ตำ�แหน่ง  และสถ�นที่ทำ�ง�นของผู้เขียนบทคว�มอย่�งชัดเจน

ก�รส่งบทคว�ม
  ส�ม�รถส่งบทคว�มได้  ๒  วิธี  ดังนี้
  ๑.  ส่งต้นฉบับในรูปแบบเอกส�รจำ�นวน  ๑  ชุด  พร้อมแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูล  ไปที่
    บรรณ�ธิก�รว�รส�รรัฐสภ�ส�ร 
    กลุ่มง�นผลิตเอกส�ร  สำ�นักประช�สัมพันธ์  สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร
    เลขที่  ๑๑๐  ถนนประดิพัทธ์  แขวงพญ�ไท  เขตพญ�ไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐
  ๒.  ส่งไฟล์ข้อมูลท�ง  e-mail  ไปที่  rattasapasarn@yahoo.com

ค่�ตอบแทน
  หน้�ละ  ๒๐๐  บ�ท  หรือ  ๓๐๐  บ�ท  ซึ่งกองบรรณ�ธิก�รรัฐสภ�ส�รจะเป็นผู้พิจ�รณ�ว่�
สมควรจะจ่�ยเงินค่�ตอบแทนในจำ�นวนหรืออัตร�เท่�ใด  โดยพิจ�รณ�ต�มหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมก�รพิจ�รณ�
ปรับอัตร�ค่�เขียนบทคว�มในว�รส�รรัฐสภ�ส�รได้กำ�หนดไว้

ติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่
  กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รรัฐสภ�ส�ร  โทร.  ๐  ๒๒๔๔  ๒๒๙๔  และ  ๐  ๒๒๔๔  ๒๒๙๑ 
โทรส�ร  ๐  ๒๒๔๔  ๒๒๙๒






